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----------------------------------- 

เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๕๐ นาฬิกา 

 

  (นางศรวีิการ  เมฆธวัชชัย ทาํหนาที่ประธานในที่ประชุม) 

  ประธาน  :  เพื่อไมใหเปนการเสียเวลาขออนุญาตเปดประชุมคะ หมวดที่ ๑  

บททัว่ไป มาตรา ๕ ประชาชนชาวไทยไมวาเหลากาํเนิด เพศ หรือศาสนาใด ยอมอยูใน 

ความคุมครองแหงรัฐธรรมนญูนี้เสมอกนั นองจะนาํเสนอเลยใชไหมคะ เจตนารมณบทบัญญัติ

มาตรานีมุ้งเพือ่สรางความเปนอันหนึง่อันเดียวกนัในชาติ และเพื่อสรางเกณฑความสัมพนัธ

ระหวางรัฐกับเอกชนโดยเฉพาะ คําวา เพศ เพื่อใหคุมครองความเทาเทยีมระหวางเพศชาย 

และเพศหญงิ คําวา ประชาชน ใชโดยความหมายทั่วไป หมายเหต ุคงเดิมตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ประเด็นนีว้าอยางไรนะคะ กระบวนการขั้นตอน 

  นายนพรัตน  :  ผม นพรัตน นะครับ คือมาตรา ๕ ก็คือพจิารณาตอจากครั้งที่แลว

ที่พิจารณาไปได ๔ มาตรานะครับ ก็เปนคงเดิมของป ๒๕๔๐ การเอาเจตนารมณมาใสไวตรงนี้คือ

นํามาจากหนงัสือของทานอาจารยมนตรี อาจารยวิษณุ แลวก็อาจารยหยุด  แสงอทุยั ก็สกัดหลัก

เอามาไดประมาณนี้ครับ ก็เลยอยากใหทีป่ระชุมชวยพจิารณาวาตรงตามความมุงหมายจริง ๆ  

หรือเปลา ขอบคุณครับ 

  นายประโภชฌ  สภาวสุ  :  ประโภชฌ อนกุรรมาธิการนะครับ ในสวนของ 

ความหมายผมติดใจตรงประเด็นทีว่าถาเราใสความหมายลงไปอยางนี ้หมายความวาจากบรรทัด

เจตนารมณจนถึงความหมายของประชาชนนี่จะอยูในสวนของเจตนารมณใชไหมครับ ที่ตั้งใจ 

เขียนนีห่มายความวาจะใหความหมายของคําวา เพศ หมายความวาอยางไร แลวก็ประชาชน

หมายความวาอยางไรดวยใชไหมครับ ทีเ่ขียนมาอยางนี ้ถาตองการเขียนอยางนี้ ผมวาแลวเหลา 

กําเนิดกับศาสนาไมไดใหความหมาย หมายความวาเปนที่รูกันแลวหรือวาเหลากําเนดิครอบคลุม

แคไหน อยางไร แลวศาสนามีทั้งหมดกี่ศาสนาในประเทศดวย ผมวาอนันี้เร่ิมจะกลายไปถึง

มาตรฐานหนึ่ง นอกจากมาตราอื่น เพราะวามาตราตน ๆ อยางนี้พอมีความหมายเกิดขึ้นตกลงวา

เราจะตัดสินใจวาจะอธิบายความหมายในแตละประโยคดวยเลยหรือเปลาครับ อันนี้ผมวาตอง 
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ทําความเขาใจแลวก็สรางเปนมาตรฐานรวมเพื่อจะไดใชกับมาตราอืน่ ๆ ดวยครับ  

ทานประธานครับ  

  ประธาน  :  เชิญคุณปทมาคะ  

 นางสาวปทมา  สูบกําปง  :  ปทมาคะ คือในสวนของมาตรานี้ถาเกิดวาดูดี ๆ แลว 

มันจะเปนไปตามหลกัความเสมอภาคนะคะ ไมวาเหลากาํเนิด เพศ ศาสนาอะไรทกุคนอยูภายใต

หลักกฎหมายเดียวกนั คือหลัก ๆ แลวมันนาจะเปนหลักความเสมอภาค แตถาเกิดวาเขียนใน

ลักษณะนี ้คือยังไมเขาใจในประโยคอีกประโยคหนึ่งที่ระบุมาเหมือนกนั และเพื่อสรางเกณฑ 

ความสัมพันธระหวางรัฐกับเอกชนโดยเฉพาะ ตรงนี้ไมแนใจนองสามารถอธิบายขยายความ 

นิดหนึ่งไดไหมวาหมายความวาอะไร เพราะวาโดยหลักแลวมาตรานี้จะเนนที่ความเสมอภาค 

ทุกคนอยูภายใตกฎหมายเดียวกนัไมวา เพศ กําเนิด เหลาเชื้อชาติอะไรก็แลวแตตรงนัน้จะเปน

หัวใจสาํคัญ แตอานตรงนี้แลวยังไมคอยสื่อเทาไรอยากใหนองชวยขยายความนิดหนึ่งไดไหมคะ 

  ประธาน  :  ไดไหมคะ ไปดูรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ป ๒๕๔๐ ตรงนั้น 

มาหรือเปลาคะ หรือวาอยางไรคะ 

  นายนพรัตน  :  ดูตามเลมอาจารยมนตรีครับ  

  ประธาน  :  จริง ๆ เราไมจําเปนตองเหมือนตรงนัน้แตวาอางอิงถึงได  

อยาง Comment ที่คุณประโภชฌพูดหรือคุณปทมาพูดวาหลักจริง ๆ ของมาตรานี้นาจะเปนใน 

ลักษณะเชนนี ้ในขณะเดียวกันที่เขามกีารอภิปรายกันมาตั้งแตเร่ิมตน ในประเด็นที่มนัเกี่ยวของกบั 

มาตรานีม้ีอะไรบาง แลวนัน่ถึงจะมาถงึเจตนารมณใชไหมคะ 

  นางสาวกลุวณี  นิตกิุล  :  คือดูจากเลมสีแดงเขาพูดลักษณะเปนการประชุมคะ 

เขาอธิบายในลักษณะทีว่าจะไดรับการคุมครองโดยรัฐมากกวาที่จะเปนความสัมพนัธระหวาง

เอกชนกันเองคะ เปนในลักษณะอยางนีม้ากกวา  

  ประธาน  :  ที่ Springfield อยางนี้คะ 

  นางสาวกุลวณี  นิตกิุล  :  ที ่Springfield ไมมีคะ เราทาํเปนเอกสารอันนี้คะ อันนี้

เปนมาตราที่ไมมีการแกไขคะ 

  ประธาน  :  มาตราที่ไมมกีารแกไขนองก็เลยไปยึดของอาจารยมนตรี แตความจริง

แลวไมจําเปนตองเปนตามของอาจารยมนตรีก็ไดใชไหมคะ ไมรูประวัต ิไมทราบจะหาที่ไหน 

ใชไหมคะ 
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  นางสาวปทมา  สูบกําปง  :  ที่ประชุมกนัมาครั้งกอน ๆ นีม้ันก็จะเปนประเด็น 

ถาเกิดวามาตราหรือหมวดทีไ่มมีการอภิปรายพูดถงึเลยใน สสร. ชุดนี้เราจะทาํเจตนารมณไหม  

ก็ไดขอสรุปวาก็คงตองทํา เพราะถงึแมวาจะอางตามรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐  

สวนใหญก็จะมีที่มาจากรัฐธรรมนูญฉบับกอน ๆ เพราะฉะนั้นก็อยากใหนองกลับไปคนยอนนะคะ 

แลวนองก็คนมาไดในลักษณะเชนนี้คะ แตวาถาอานดูตรงนี้จะยงัไมคอยเคลียรนิดหนึง่ ซึง่

เนื่องจากมีขอจํากัดเรื่องเอกสาร แลวก็ขอมูลตาง ๆ ทีม่อียู เพราะวาเลมของทานอาจารยมนตรีทาํ 

ก็จะเปนการสรุปแคเปนบางสวนนะคะ ในแตละชั้นการพิจารณาซึง่กย็ังครอบคลุมไมหมดคะ 

  ประธาน  :  ทีนี้ ป ๒๕๕๐ กไ็มไดพูดอะไรเลย แตวาความจริงแลวเปนไปไดไหม 

ถึงแมวา ป ๒๕๕๐ ไมไดพดูอะไรเลย แตวามนัจะมีคลาย ๆ กับกรอบหลักใหญวาจุดมุงหมายของ 

รัฐธรรมนูญฉบับนี้คืออะไร อยางเชนที่คณุปทมาพูดเมือ่สักครูวาเหมอืนความเสมอภาคใชไหมคะ 

พูดถึงตรงสวนนั้นนะคะ ไมวาเรื่องอะไรก็ตองมีความเสมอภาคกันไมใชแตเฉพาะเรื่องของเพศ 

หรือเร่ืองของประชาชน ศาสนา เหลากาํเนิดอะไรอยางนี้ใชไหมคะ ไมทราบคุณประโภชฌวา

อยางไร คืออันนี้เพยีงแตวาเรามาทํา Wording ใหมนัสอดคลองกับเจตนารมณ ณ ป ๒๕๕๐  

เพราะเจตนารมณ ป ๒๕๔๐ อาจจะเลนเรือ่งของเอกชนกับประชาชน แตป ๒๕๕๐ ขณะนี้มันเปน

เร่ืองของความเสมอภาคดวย โดยเฉพาะอยางยิง่ศาสนากย็ังอยูขางหนาอยางนี้ใชไหมคะ 

  นางสาวกุลวณี  นิตกิุล  :  คือจริง ๆ แลวเลมสีแดงหนูอานแลวหนูก็ไมคอยเขาใจ 

เทาไรนะคะ แตวาหนูก็ไมกลาที่จะเปลี่ยนคําพูดจากในนี้มาเปนคําพดูของเราเองกลัววาจะผิดคะ 

แตวาใหหนูอธบิายไดไหม คอือธิบายไดวาความหมายมนัเปนอยางไร แตหนูไมกลาใส อยางที่

พี่ปทมาถามประโยคเมื่อสักครูนี้คะ ไดอธิบายไปแลววาหนูเขาใจที่เขาเขียนมาในลักษณะทีว่า

ไดรับความคุมครองจากรัฐมากกวาความคุมครองที่มนัเปนความสัมพนัธของเอกชนดวยกนัเอง 

อันนี้คือหนูเขาใจในลักษณะนี้คะ แตหนูไมกลาเปลีย่น Wording ในนีค้ะ คือมันยากในการที่จะ

เขียนออกมา ขออนุญาตปรึกษาปญหาตรงนี้ดกีวาวาหนจูะเขียนออกมาในลักษณะไหนด ี

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ทานประธานครับ ผมพอจะมองเหน็ปญหาของนอง

แลว คือถาไปหวงวาจะมถีอยคําออกมาแลวจะเกิดความสมบูรณในความหมายเลยเราก็จะราง

ไมไดเสียทีครับ เราลองเขียนความหมายดูอยางกรณีอยางนี้ จริง ๆ แลวมันไมใชเพือ่ความสัมพันธ 

ระหวางรัฐกับเอกชนนะครับ อันนี้ความสัมพันธที่เกิดขึ้นนี่มันไมใชเปนความสัมพันธแตเพยีง  

มันคือความเทาเทียมกันที่ใครก็ตามที่อยูในแผนดินไทยจะตองไดรับความคุมครองจากรัฐธรรมนญู 

ฉบับนี้เสมอกนั มนัไมไดหมายความถงึรัฐกับเอกชนนะครับ แตมันหมายถงึเอกชนทั้งหมดไดรับ 
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ความคุมครองจากกฎหมายเทาเทียมกัน มนัคนละประเด็นกนักับความสัมพันธระหวางรัฐกับ

เอกชนโดยเฉพาะ คือมันไมไดเกี่ยวกับรัฐ คือรัฐธรรมนูญไมไดพูดเพียงแครัฐกับเอกชน แตบางท ี

ก็พูดในเรื่องของเอกชนเปลา ๆ กม็ี หรือบางทีพูดในหนาที่ของรัฐเปลา ๆ ที่ครอบคลุมกวาง ๆ ก็ม ี

ไมไดพูดถึงวาเอกชนที่เปนศาสนานัน้ศาสนานี้โดยเฉพาะ หรือวามาจากไรถิ่นหรือวามาเปน 

สวนใหญของประเทศเทานัน้เทานี ้คือมันไมไดหมายความถงึความสมัพันธระหวางรัฐกับเอกชน 

แตความเสมอภาคของสิ่งเหลานีท้ี่อยูภายในการดูแลของรัฐธรรมนูญใหดูแลไดเสมอเทาเทียมกนั 

คือเราลองจับประเด็นนี้ออกมาเขยีนเปนแบบภาษาคําพดูกอนดีไหมครับ แลวเราถงึคอยมามอง 

จะงายกวา คือถาเราจะเอาของอาจารยมนตรีมาเปนหลัก อยางนี้เราตองเชิญอาจารยมนตร ี

เปนหลกัมานัง่ตรงนี้เลย ถาเราคิดจะเอาอาจารยมนตรีเปนหลกัพวกเราก็ไมมีความหมายแลว 

ใชไหมครับ มนัอยูทีเ่ราจะตดัสินใจอยางไร แตผมก็เหน็ดวยกับทานปทมาที่วาประโยคหลังฟงดู

แลวมันไมไดเขาขายเลยวาเปนความสัมพนัธของรัฐกับเอกชนโดยเฉพาะ ไมเกี่ยวเลย เพราะวา 

ในนี้เพียงแคอยูภายใตการคุมครองของรัฐธรรมนูญไมไดพูดถึงรัฐอยางเดียว  

  นางสาวปทมา  สูบกําปง  :  ปทมาคะ คือจริง ๆ นอง ๆ อาจจะกงัวลมาจากผล 

จากการประชมุคร้ังที่แลวทีบ่อกวาพอมีการสรุปถอยคําตรงนี้มาแลวจะมีการสอบถามวาไปสรุป 

มาจากตรงไหนหรือวาเปนคําของนองเองอะไรอยางนี้ นองก็เลยอาจจะกังวลนิดหนึง่วาถาเกิดวา 

สรุปเปนคําของนองเองแลวอาจจะกลวัวามันไมใชอะไรอยางนี้ แตจริง ๆ ก็เปนอยางที ่

ทานประโภชฌบอกนะคะ คือถาเราไปกงัวลกับถอยคําแลวไปเอา Code ของเขามาทั้งหมด 

เพราะฉะนัน้เราจะเก็บความไดไมหมด ถามีคนพูดสัก ๑๐ คนอยางนี้เราก็จะไปกงัวลแลวจะไปเอา

มาทัง้หมดมันก็เปนไปไมได เพราะฉะนัน้เราตองกลัน่กรองแลวก็สรุปออกมาใหมันเปนคํา อาจจะ

เปนคําของเราก็ได เพียงแตวาทาํอยางไรใหมันกินความใหทัง้หมดคะ คืออยาไปกังวลวาตองเก็บ

ความมาของคนนี้ตองเอามาทั้งหมดอะไรอยางนี้ คือพยายามอานแลวก็ตองเก็บความ เขียนคําให

มันเก็บความใหหมดคะ ซึง่มนัเปนงานที่ยากเหมือนกนั คนอานและวิจารณมันดูงายคะ 

  ประธาน  :  จะเปนอยางนี้กไ็ดวานองเองอาจจะตองรูวาที่มาในแตละประเด็นที ่

นองนําเสนอตรงนั้นมันมาจากที่ไหนบาง แตวามาเรียบเรียงใหม สมัยกอนเขาจะบอกวา 

จับใจความ แลวก็เลือกจับใจความในแตละที่มาของในแตละขั้นตอน เสร็จแลวมาถงึปุบเรียบเรียง

ใหมใหเปนภาษาของเรานะคะ คือภาษา ณ ป ๒๕๕๐ ใชไหมคะ แตนองตองบอกไดวามนัมาจาก 

ที่ไหนอยางไร ซึ่งกรณีอันนี้ไมไดมีการอภิปรายกนั ทําไมถึงไมมกีารอภิปราย แสดงวาที่ไมมีการ 

อภิปรายเนื่องจากเจตนารมณตรงนี้มันอาจจะชัดเจนอยูใน Wording ของเขา แลวกส็อดคลองกับ 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณในคณะกรรมาธกิารวิสามัญบนัทกึเจตนารมณ   วีรพร ๑/๕ 

วันจนัทรที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ 

 

วัตถุประสงคของรัฐธรรมนูญที่เขามีเปาใหญไวแลวนะคะ เพราะฉะนั้นก็ตองเอาเปาใหญตรงนัน้ 

มาเชื่อมโยง กจ็ะมาตรงกับของคุณปทมา เพียงแตวาตอนนีน้องตองเรียบเรียงใหม จบัใจความจาก

หลาย ๆ ที่แลวก็เอามาเรียบเรียงใหมเปนภาษาดีไหมคะ ตรงนี้ไปปรับใหมดีไหมคะ  

คุณประโภชฌเห็นดวยไหมคะ คุณปญญาวาอยางไรคะ 

  นายปญญา  ประเสริฐศรี  :  ทานประธานครับ ผมเหน็วาเรื่องนีน้าเหน็ใจนอง ๆ 

เขามากนะครบั เพราะเวลาถาดูจากเอกสารที่ทานอาจารยมนตรีเขียน ทานอาจารยมนตรีจะ 

Code เอามาจากรายงานการประชุมในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๔๐ หลายเรื่องก็เปน 

เร่ืองที่มีขอถกเถียงกันอยูในที่ประชุมนั้น แลวทานก็หยบิยกขึ้นมา บางเรื่องก็เปนเรื่องที่

คณะกรรมาธกิารไดชี้แจงเจตนารมณวากรรมาธิการยกรางมีเจตนารมณอยางไร อยางกรณีที่บอก

วา เพื่อสรางเกณฑความสมัพันธระหวางรัฐกับเอกชนโดยเฉพาะ นองเขาก ็Code มาจาก

คณะกรรมาธกิารที่ไดชี้แจงตอที่ประชุมวา ในมาตรา ๖ มีเจตนารมณเพื่อสรางเกณฑความสัมพนัธ

ระหวางรัฐกับเอกชนโดยเฉพาะ ซึง่อันนี ้Code มาตรง ๆ เลย ก็แปลวานั่นเปนเจตนารมณของ 

ผูรางจริง ๆ ในการรางรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๔๐ ใชไหมครับ เพียงแตวามนัหวนไปสักนิดหนึง่  

มันนาจะตอไปอีกสักนิดหนึง่ไดวาเกณฑความสมัพนัธระหวางรัฐกับเอกชนที่วานี้มนัเปนเรื่องที่รัฐ

จะตองใหความคุมครองแกประชาชนอยางเสมอภาคใชไหมครับ ถาเราเขียนเขาไปอยางนี้อีกสกั

นิดหนึ่งมนักจ็ะทําใหชัด จริง ๆ รัฐธรรมนญูมันก็เปนความสัมพันธระหวางรัฐกับเอกชนอยู 

นั่นแหละมนักช็ัดเจนมนัไมใชเร่ืองเอกชนตอเอกชน เพราะฉะนัน้ถาเราเขียนใหมนัชัดเลยวาการ

คุมครองก็ตองคุมครองอยางเสมอภาค เตมิเขาไปไดไหมครับ 

  ประธาน  :  บังเอิญทางนี้มกีารประชุมนอกรอบแลวก็นาํเสนอประธานในระหวาง 

นอกรอบ ดิฉันขออนุญาตเลขากับทานอาจารยบอกวา คือขณะนี้เกรงวาเราเองจะไปลงใน 

รายละเอียดในมาตราที่เขาไมไดมีขอติดใจเลย เพราะฉะนั้นเปนไปไดไหมวาทานประธานเดโช 

และประธานคณะกรรมาธิการไดตกลงกันไวเมื่อวนัศุกรที่แลววา ถาอะไรที่ไมไดมีการเปลี่ยนแปลง

เราก็อาจจะตองเปนเพียง เหมือนกับเปนไปตามรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ใชไหมคะ แตสําหรับอันที ่

มีการอภิปรายเปนตัวที่เราจะตองมาดาํเนนิการ แตความจริงแลวอยางที่เมื่อสักครูหลายทานก ็

พูดวาแมกระทั่งที่ไมมีแตเราก็นาจะตองคลาย ๆ กับเรียบเรียงดําเนินการไป เราอาจจะแบงเปนอกี 

กลุมหนึ่งถาเราจะทาํนะคะ ในชวงนี้เหมือนกับเราบอกไวกอนวาเหมือนเดิม แลวก็จะมีตั้งสัก 

ทีมหนึง่อยางนองสัก ๒ – ๓ คนไปนัง่ดูวาทําไมเขาถึงไมอภิปรายอะไรอยางนี้ตรงสวนนัน้มา ดูสิวา

เจตนารมณเมือ่ป ๒๕๔๐ กบัเจตนารมณหลักใหญของรัฐธรรมนูญครั้งนี้มนัไปอยางไร อยางที่ของ 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณในคณะกรรมาธกิารวิสามัญบนัทกึเจตนารมณ   วีรพร ๑/๖ 

วันจนัทรที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ 

 

คุณปทมาพูด คือขอนี้มันทําไดแตเดี๋ยวกลัวขอตอ ๆ ไปจะเกิดปญหา แลวถาเปนไปไดก็อาจจะเอา 

ของอาจารย แนนอนอาจารยมนตรีก็เปนสวนหนึง่ แตในขณะเดียวกนัมันตองดูวาป ๒๕๕๐ ทําไม 

เขาถึงไมอภิปรายตรงสวนนัน้ เขาคงไมไดตามหนังสือของอาจารยมนตรีใชไหมคะ พูดถึงมา แตวา

มันเปนเรื่องของกระบวนการใชไหมคะ ----------------------------------------------------------------------- 

 

         - ๒/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                          สุรียรัตน ๒/๑ 

วันจนัทรที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ 

 

เพราะฉะนัน้เปนไปไดไหมวา เราจะไดผานไปเร็ว และกอ็าจจะมีคุณปทมา คุณประโภชฌ  

คุณวัชรินทรอาจจะชวยดูลึก ๆ ตอนนั้นอกีทีวา ในแตละเรื่องนั้นที่ไมไดมีการพูดเลย มันควรจะ

เขียนเจตนารมณอยางไร ความจรงิแลวทานวันนั้นเหมอืนกับพูดวาคลาย ๆ เราจะไดเร็วขึ้น เราจะ

ไดเอาแตเฉพาะอันทีม่ีการอภิปรายดีไหมคะ จากตรงนัน้มา ทานประโภชฌเห็นวาอยางไรคะ 

 นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ขอบคุณครับทานประธานครับ คืออยางนี้ครับ  

ผมคิดวาเราหลีกหนีความรับผิดชอบไมพน เพราะอยางไรเสียเราก็จะตองมาพิจารณาเปนราย

มาตราอยูดี และถาเราปลอยใหนองหรือกลุมบางคนไป เสร็จแลวก็ตองกลับมาพิจารณา  

วนมาตรงนี้อยูดี เพียงแตวาเราอยากจะเอามาตราที่ Hot Hot มาทาํใหเสร็จเสียกอน แลวอันนี ้

ไวทีหลงั อันนัน้ก็อีกเรื่องหนึง่นะครับ แตอยางไรผมวามนัก็จะตองไปตามนีน้ะครับ ถาเราอยากจะ

ใหเร็วก็ตองเพิม่เวลาทํางานใหเร็วขึ้นครับ ทานประธาน ผมยังหารือกบันองเลยวานาจะเพิ่มวนัดวย 

ซึ่งทานประธานอาจจะหารือในวาระอืน่ ๆ ในการประชมุคร้ังนี้นะครบั ยังอยูในมาตรา ๕ หรือเปลา

ครับ ถาอยูในมาตรา ๕ ผมจะขอเสนอที่แกไขนิดหนึง่ ขอบคุณครับ  

 อยางกรณีที่บอกวาเพื่อสรางเกณฑความสัมพันธระหวางรัฐกับเอกชนโดยเฉพาะ  

เปลี่ยนเปน เพือ่สรางเกณฑการเทาเทียมกัน ในการไดรับการคุมครองจากรัฐธรรมนญู ไมวาผูที่อยู

ในราชอาณาจกัรไทย จะเปนผูใด หรือมาจากที่ใดก็ตาม อันนี้ก็คือเราตองพยายามหาขอความอืน่

ที่ไมใชคําพูดซ้าํของเขา เพื่อสรางเกณฑการเทาเทียมกันในการไดรับการคุมครองจากรัฐธรรมนูญ 

ไมวาผูที่อยูในราชอาณาจกัรไทยจะเปนผูใดหรือมาจากที่ใดก็ตาม ทาํนองนี้ครับ หรืออาจจะแกไข

อยางไรผมสรางเปน Idea เปนตุกตาเทานั้นครับ ขอบคณุครับ 

 ประธาน  :  อยางไรคะทาน เกณฑความสมัพันธ อันนีม้าจากไหน ศัพท Wording 

คํานี้ สรางเกณฑความสัมพันธที่เทาเทียมกัน ใชไหมคะ ที่คุณประโภชฌพูดมา 

 นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ผมตัด ความสมัพันธ ออกไปครับ ผม สรางเกณฑการ

เทาเทียมกนั มันกห็มายถงึความสัมพันธของมันไปในตวัแลว พอพูดถงึความสัมพนัธมันจะเปน

พันธะที่แนนเกินไป ซึง่รัฐกบัเอกชนในรัฐธรรมนูญมันไมใชทุกมาตราที่จะพูดอยางนั้น ก็เลยมอง

เปนภาพกวาง แตเราเนนเรื่องการเสมอภาค ผมมาแปล การเสมอภาค เปนการเทาเทียมกันครับ 

 ประธาน  :  เชิญคะ 

 นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  ขออนุญาตนะครับ ตรงนี้มนัมีอยูในหนา ๖๕ เปนที่

คณะกรรมาธกิารไดชี้แจงวาเปนเจตนารมณของมาตรา ๕ ในสมยันัน้เลยครับ ขอใหทกุทานลองดู

มาตรา ๖๕ ในบรรทัดสุดทายครับ  



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                         สุรียรัตน ๒/๒ 

วันจนัทรที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ 

 

 ผูชวยศาสตารจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  คือผมเห็นดวยกับ 

ทานประโภชฌ เพียงแตวาอยากใหย้ําคาํวา ประชาชนชาวไทย เพราะวาเราไดพิจารณาในเรื่องการ

บันทกึการเกิดแตละคนที่ไมใชประชาชนชาวไทย ตองชาวไทยเทานัน้ ถึงเราจะบอกวาประชาชนใน

ความหมายทัว่ไป แตตองเขาใจดวยวาประชาชนชาวไทยเทานัน้ทีจ่ะอางหลักเสมอภาคได เพราะ

ตัวบทเขียนเลยนะครับ ประชาชนชาวไทย ถาไมใชประชาชนชาวไทยไมไดครับ 

 ประธาน  :  เทาที่ดูจากหนา ๖๕ ในเรื่องของมาตรา ๕ ตรงนี ้คือเขา Refer ถึงไดมี

การอภิปรายกนัในชวงยุคนัน้ แลวก็มาสรปุจบที่เพิ่มเตมิมา แต ณ บดันี้มันป ๒๕๕๐ ไดคงไว 

ความจริงแลวมันนาที่จะเปนเรื่องของความเสมอภาค แตวาในบงัเอิญคราวนัน้มีสมาชิกที่เขา

อภิปรายไวที่มเีร่ืองของเพศกบัเร่ืองของบุคคลใชไหมคะ ทํานองนั้น ทนีีเ้พียงแตวาเราเองนัน้ 

ขณะนี้เราก็คดิวาเรานาจะเอาตรงนี้มาผสมผสาน บางทอีาจจะไปเนนเรื่องเพศกับเร่ืองตรงนี้เพราะ

มันมีการอภิปรายไว แตคราวนี้มนัไมมกีารอภิปรายเลย เราก็ตองคิดในภาพรวมทั้งหมด คือบังเอิญ

เมื่อสักครูนี้ ดร. สมเกยีรติยงัไมไดเขามา เราคุยวาไปเนนเกณฑความสัมพันธระหวางรัฐกับเอกชน

โดยเฉพาะคําวา เพศ กับคําวา ประชาชน ทําไมไมมีเร่ืองของเหลากําเนิด ศาสนา อยางนี้คะ จริง ๆ 

แลวนองเขาบอกวาเอามาจากเอกสารชุดนี้ เราก็เลยบอกวาจริง ๆ แลวเรื่องนีถ้ึงแมวาไมมกีาร

เปลี่ยนแปลง แตวาก็ตองพดูถึงเจตนารมณดวย ก็เลยคิดวานาจะเปนในลักษณะเหมือนกับวา  

เนนความเทาเทียม แลวก็เปนประชาชนชาวไทยที่เมื่อสักครูนี้ ดร. สมเกียรติพูดมา ถาอยางนัน้นอง

พอจะไดนะคะ โอ.เค. คะ มใีครที่จะลองปรับอีกไหมคะ นองลองปรับแลวลองมาดูอีกทหีนึง่ 

ดีไหมคะ เชิญคะ 

 รองศาสตราจารยอําไพ  อินทรประเสริฐ  :  เรียนทานประธานคะ ดิฉัน อําไพ ถา

เรายังคงตองเขียนอะไรไว ดฉัินเสนอสัน้ ๆ นิดเดียว เจตนารมณบทบัญญัติมาตรานี้มุงสรางความ

เสมอภาคใหแกปวงชนชาวไทย แคนั้นจบ ไมตองเอาอยางอืน่เลยคะ คําวา เสมอภาค หรือวาจะ

เปนแหลงกาํเนิด เพศ ศาสนา เชื้อชาติใด ก็คือความเสมอภาคในประเทศไทยนะคะ แคนัน้พอ 

นอกนัน้ตัดออกใหหมดเลย ไมตองไปขยายคําวา เพศ คําวา ประชาชน คิดวาสั้น ๆ กน็าจะพอแลว 

 ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  มีเร่ืองที่ผมอยากใหไปศึกษา

คือส้ัน ๆ อยางนัน้ก็ได แตเร่ืองสําคัญคือ มาตรา ๕ เขาไปตัดสินคดีชื่อสกุล มีคดีรัฐธรรมนูญอยู

แลว คําวนิิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนญูผูกพันทุกองคกร มนัเขียนไวดีอยูแลว และเขียนดีกวา

ที่เปนเลมสีแดงนี้อีก มนัเปนคําวินจิฉัยเลยนะครับเร่ืองชือ่สกุล ผมอยากใหใชตรงนั้น ๆ ดีกวา และ

เปนคําวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนญูเลยครับ และเดี๋ยวตองไปแก พรบ. ชื่อบุคคล ตรงนั้น 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                          สุรียรัตน ๒/๓ 

วันจนัทรที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ 

 

เราลืมเร่ืองสําคัญไปเรื่องหนึง่ คือคําวินิจฉัยฉบับนี้ครับ และผมมีฉบับเต็มดวย ขอโทษดวยวาไมได

พิจารณาตรงนี้ตั้งแตแรก คอืมันผูกพันทุกองคกร อยากใหคํานงึถงึอันนั้นครับ 

 รองศาสตราจารยอําไพ  อินทรประเสริฐ  :  เรียนทานประธานคะ เสนอแนะอีกครั้ง  

เมื่อสักครูเราไดพูดกันนะคะ พอดีติดกับทาน ดร. โสมสุดา ก็มองวาเกรงวาเวลาเหลอืนอยแลวจะ

ไมทัน นกัวิชาการอาจจะตองแบงออกเปน ๒ กลุม ขอเสนอนะคะ  

 กลุมแรก คือทาํเรื่อง Hot issue ทั้งหลาย ประเด็นตาง ๆ ทีพู่ดกัน ๗ คน ๘ คน 

กลั่นแลวเหลืออยางไร นําเขาสูที่ประชุมแหงนี ้

 กลุมสอง อาจจะ ๓ คนไปนัง่นิง่ ๆ ดูเจตนารมณที่เขาไมไดพูด แลวเราอยากสกัด

ออกมาเพื่องานจะเร็วขึน้ ดิฉันเสนออยางนีน้ะคะ ขอบคณุคะ 

 ประธาน  :  ที่ประชุมเหน็ดวยไหมคะ ดร. สมเกียรติวาอยางไรคะ 

 ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  คือตอนนีท้ําอยางนีอ้ยูแลว 

ใชหรือไม คือสลับไปสลับมา แลวก็บริหารภายในแบบไมเปนทางการใชหรือไม หรือทําอยูแลว 

ใชหรือไม 

 ประธาน  :  เชิญคะ 

 นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  ตอนนี้แบงตามกรอบกันอยูครับ ก็เลยทําใหงานไปได

ชาดวยครับ อยางเชนเมื่อเชาขางลางเขามปีระชุมกันของกรอบที่ ๑ แตดวยที่เราตองเตรียมประชุม

นี้ เราก็เลยนิ่งอยูก็เลยไมไดตามประชุมเหมือนกนั ตอนนี้ก็มีปญหาในเรื่องไมทนัเหมอืนกันครับ 

 ประธาน  :  ทีนี้เปนไปไดไหมคะ หมายถึงวาจริง ๆ เร่ืองกรอบก็ตองมดีวย เมื่อ

กรอบจบแลวเพราะฉะนัน้คนหนึ่งอาจจะตองมี ๒ Function คือ ๑. กรอบ  ๒. แบงเปนมาตราที่

ไมไดแตะ กับมาตราทีเ่ปน Hot issue ดีไหมคะ ถาเปนอยางนัน้ปุบนองจะไดแบงออกมาเปน ๒ 

กลุม และอาจจะเปนตวัตายตัวแทนกันก็ได คือถาถงึเรื่องกรอบก็ตองเปนคนกรอบนัน้ไป แตวาถา

เปนเรื่องของ Hot issue กับเร่ืองตรงนี้มาก็จะไดแบงออกเปน ๒ ชุดดีไหมคะ 

 ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  คือเขาแบงอยางนี้ครับ วันนี้

เปนการประชมุของกรอบที ่๑ พรุงนีก้รอบที่ ๒ มะรืนกรอบที่ ๓ เปนไปตามอยางนี้ เพราะผมไดรับ

จดหมายเชิญประชุมของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ เพราะผมมีตําแหนงเปนที่ปรึกษาใน

ชุดนั้นอยู และผมประชุมในชุดนั้นมาแลว ๒ คร้ัง ที่หองประชุมชั้น ๓ เพราะฉะนัน้เมือ่เปนอยางนี้

เขาสลับอยู ทนีี้ที่เสนอตรงนีไ้มรูวาขัดแยงกันหรือไม หรือวาสอดคลองอะไร ตองการคําตอบแคนั้น

ครับ มันสอดคลองกันอยูแลวหรือเปลา ไดทําอยางนั้นอยูแลวหรือเปลา 
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 ประธาน  :  เชิญคะ 

 นางสาวณัฏฐินี  พัดฉววีรรณ  :  ณัฎฐินี นะคะ คือวาตอนนี้ก็แบงเปนแตละกรอบ 

แตมีปญหาคอืเราตองประชุมดวย เราตองทาํงานเอกสารตรงนี้ดวย มันก็เลยไมทนั เพราะประชุม

แทบทุกวันอยางนี้คะ เราตองเขาประชุมตลอดแลวก็ไมมีเวลามาทําเอกสาร ซึง่พอตรงนี้ก ็โอ.เค.  

ก็คือคิดวาบริหารเวลาได แตถาจะใหทาํประเด็นเรื่อง Hot issue อยางนี้คือมันยงัไมนิ่งนะคะ ก็คือ

ใหทาํตอนนี้เลย ทาํเลย ทาํได แตคือมันกแ็กอีกเรามานัง่อธิบายอานทีละอันแลวเดีย๋วเขาก็แกอีก 

ตอนนี้เลยเนนวาจะทํามาตราทีน่ิ่งไปกอน กค็ือวาแบงตามกรอบเหมือนเดิม แตทาํมาตราทีน่ิ่งกอน

คะ ขอบคุณคะ 

 ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  วันกอนที่ประชุมเราประชุม  

๒ หน คร้ังหนึง่บอกวาใหทําเรื่องนิง่กอน แตปญหาตอนหลังคือไมมนีิ่งสักเรื่อง พอเขารวมกนัได 

๖๐ เสียงเมื่อไรกลายเปนไมนิ่งทันที วนักอนทานประธานเดโชถงึบอกวา ใหทําเรื่องที่มันไมนิง่ครับ 

เพราะมนัไมมนีิ่งสักเรื่องทัง้ ๒๙๙ มาตรา ไมรูฟงตรงกนัหรือเปลา วนักอนเมื่อวันศกุรที่แลวครับ  

ที่เปนปญหาคอืที่อาจารยอําไพที่หลาย ๆ ทานคุยกนัก็คอืตรงนี้ ที่เราประชุมแลวพอสถานการณ 

มันเปลี่ยนจะทําอยางไร ทีนีเ้ราก็ไลมาตรงนี้มันก็ถกูแลว แตวาในที่สุดแลวเวลาที่เราทาํเราตอง

พิจารณาเรื่องนั้นดวย คือตองตามไปประชมุไมตามไปเราก็ไมไดขอมูลอะไร เพราะวามัวนั่งรอ 

ชวเลขไมไดแน ไมทันการณ สภาจะหมดไปกอน เพราะฉะนั้นตองทาํ ๒ อยางไปพรอมกัน ทนีี้เราก็

รางไป ๆ เราไมรูวาวนัใดทีม่าตรา ๕ จะแกหรือไม แตเร่ืองใหญไมเชื่อวาแกงาย ๆ หลกันีห้ลักใหญ

มากนะครับ มาตรา ๕ กับมาตรา ๓๐ แตเปนวาในที่สุดตองดูตรงนั้นดวย เพราะวาวันกอนเรา

ทํางานตามมติหรือตามขอสังเกตของที่ประชุมคณะกรรมาธิการ และลาสุดเราคุยกนัอยางนี้ ให

เขาใจใหตรงกนันิดหนึง่นะครับ เอาเปนวาอยางไรก็ตามวันนี้เราก็ลุยไปเรื่อย ไมมีปญหา แลวก ็

ถามีเร่ืองตองแกก็ตองตามมาแกไขครับ 

 นางสาวณัฏฐินี  พัดฉววีรรณ  :  ขออนุญาตคะ อยางนัน้สรุปวาจะทาํมาตราที่ไมมี

การอภิปรายกอน หรือจะทาํมาตราทีม่ีการอภิปรายเยอะ ๆ กอนคะ  

 ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  คือที่เราทํามาแลวเราพิจารณา

ไป แตมาตราที่เหลือยังไมไดพิจารณา จะหยิบอะไรมาทาํตรงนี ้เพราะจะมีปญหา พอหมดตรงนี้

แลว แลวตรงไหนตอละใชไหม เพราะฉะนัน้เรื่องยาก ๆ ทานประธานเดโชทานบอกวา ใหหยิบมา

ทํากอน เพราะในที่สุดเรื่องที่มันนิง่ ๆ ไมรูมันนิง่หรือเปลาตรงนี ้แตวาเราตองพิจารณาไลไป  
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เอกสารทีม่าเราพิจารณาไป และถามีขอมลูอะไรใหมเราก็มาเติมไดอยูแลว โดยอาศยัรายงานการ

ประชุม สสร. นะครับ 

 ประธาน  :  ทีนี้ถาสมมุติวาเมื่อสักครูนี้ทานประโภชฌพดูวา จริง ๆ แลวเรา

อยากจะรีบตามนองใหทนั ถาเปนไปไดหมายถงึกาํลังจะดูวา เวลาเราจะดําเนนิการอยางไร เพราะ

อยากจะชวยนองใหทนัใชไหม ทนีี้เมื่อสักครูนี้ที่นองพูดมาวา ๑. คือจะตองตามกรอบอยูแลวดวย 

ซึ่งตองเปนไปตามมติในที่ประชุมเดิมวา ทกุคนตองรับผิดชอบตามกรอบ แตพอถึงกรอบเสร็จแลว 

ตอนนี้มนัตองเปนรายมาตรานะคะ พอรายมาตราพูดถงึมันก็ดึงจากกรอบเขามาสูมาตราใชไหมคะ 

ทีนีพ้อดงึกรอบเขามาสูมาตรา แลวก็เขามานาํเสนอในทีป่ระชุมนี ้ทนีี้เมื่อสักครูนี้ประเด็นทีน่องพดู

มาอันนี้เปนในเรื่องของการบริหารจัดการวา ขณะนีเ้หมือนกับทําไมทันใชไหมคะ ทีนีอ้ยากจะรู  

ตรงไมทันมันตรงไหน อยางไร และจะแกกนัอยางไรเพราะวามนัเปนประเด็นปญหาดวยใชไหมคะ 

มันเหมือนกับวาตรงนั้นก็ตองทาํและตรงนีต้องมาเตรียมเอกสารเขาตรงนี-้-------------------------- 

 

         - ๓/๑ 
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ทีนี้บงัเอิญที่คณุปทมาเคยบอกวามนัเหมือนกับมีอยูใน Template อยูแลวใชไหมคะ ตรงกรอบนั้น

เราใส Template ไปใชไหมคะ แลวหลงัจาก Template มาแลวนองกต็องมานั่งวิเคราะหใชไหมคะ 

แลวก็สงมาตรงนี ้ทนีี้ไมทนัคอืไมทันตรงที่จะตองสังเคราะหตรงกรอบ 

  นายสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  เอาใหชัดเจน คือหมวด ๑ หมวด ๒ เรากท็ําไป 

ทีนีห้ลังจากนัน้จะเริ่มจากตรงไหน อันนี้แหละทีว่าไปเอา Hot issue มาทาํกอนดีกวา แลวก็ดูตาม

การประชุมของ สสร. กับกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ ทีนี้เรามีขอมูลกรรมาธิการยกราง

รัฐธรรมนูญกแ็กไปแกมาแลวก็จะไมรูจักจบจักสิ้นเวนแตจะผาน สสร. แลวเทานัน้ แลวนอกนัน้เรา

ก็ฟงสภารางรัฐธรรมนูญแลวก็เอามาเขียน เพราะฉะนัน้ตรงนัน้จะดกีวา พอเขาไดขอสรุปปบเรา

เขียนจะดีกวา อันนี้หมายถึงวาตั้งแตหมวด ๓ หมวด ๔ หมวด ๕ เลย ตรงหมวดเฉพาะกาล แกไข

รัฐธรรมนูญและหมวดเฉพาะกาลอะไรตรงนัน้ แตตรงนีเ้ราเดินหนาแลวหมวด ๑ หมวด ๒ เรา

เดินหนาเลยครับ แลวก็ผมขอนิดหนึ่งวาอนัไหนที่มนัมีคาํวนิิจฉัยของตลุาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมี

ไมมากเลย เราตองเอามาใสเพราะมนัผูกพันทุกองคกรอยูแลว และโดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องที่อยูใน

หมวด ๑ หมวด ๒ ทีม่ันเกี่ยว ถามนัเปนหมวดอื่นไมรูวาเขาจะเขียนรัฐธรรมนูญใหมกันอยางไร 

แลวบางอนับังเอิญวามาตรา ๕ มนัมีอยูฉบับหนึง่พอดีครับ อันนั้นเขาเขยีนไวดีกวา เอาตรงนัน้มา 

ไมดีหรือ แตไมใชวาใหไปศึกษาตุลาการ คําวินจิฉัยของศาลรัฐธรรมนญูทุกฉบับ ไมใชครับ คือถา

ไปถึงคําพพิากษาฎีกาที ่๑/๒๔๘๙ อะไรไมตองครับ  

  ประธาน  :  ถาอยางนัน้ก็สรุปตรงนี้มาในเรื่องของมาตรา ๕ ก็เอาตามที่ของ

อาจารยอําไพบวกไปเลยนะคะ ของศาลรฐัธรรมนูญนองก็ตองไปลองเขียนมาใหมนะคะ อยางนั้น

ไปมาตรา ๖ เลยนะคะ ตรงสวนนี้ เชิญคะ นองนาํเสนอเลยก็แลวกนันะคะ 

  นายนพรัตน  :  มาตรา ๖ รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสดุของประเทศ บทบัญญัติ

ใดของกฎหมายหรือขอบังคบัขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้บทบัญญตัินั้นเปนอันใชบังคับไมได 

เจตนารมณนะครับ เพื่อแสดงถึงการที่รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสดุ โดยกําหนดกลไกสําคัญ  

๒ ประการ  

ประการแรก  คือการกําหนดใหกฎหมายที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญจะใชบังคับ 

ไมได ซึ่งบัญญัติเอาไวในมาตรา ๖ ตอนทาย 

  ประการที ่๒  คือกําหนดกระบวนการแกไขกําหนดกระบวนการแกไขเปลี่ยนแปลง

รัฐธรรมนูญใหแกไขยากกวากฎหมายทัว่ไปซึ่งบัญญัติไวในมาตรา ๓๘๒ โดยอธิบายคําวา กฎหรือ

ขอบังคับวามคีวามหมายครอบคลุมไปถึงระเบียบ ตลอดจนคําวนิิจฉัยสั่งการทุกอยางที่เจาหนาที ่
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ของรัฐหรือเจาพนักงานของรฐัไดกําหนดขึ้น และในบทบญัญัติของคําวา รัฐธรรมนูญนี้ หมายถงึ

รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ศาลรัฐธรรมนญูหรือศาลยุตธิรรมไมสามารถยกรัฐธรรมนูญฉบับอ่ืนมา

เทียบวากฎหมายขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม และรัฐธรรมนูญที่ใชบงัคับไมจําเปนตองเปน 

ลายลักษณอักษรเสมอไป อาจจะเปนการสกัดจากหลักในมาตราตาง ๆ ในรัฐธรรมนญูไดครับ  

ในมาตรานี้คงเดิมตามรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ โดยไมมีการแกไขเพิ่มเตมิ ขอบคุณครับ 

  ประธาน  :  เชิญคะ 

  นายสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  มีขอความอยูหลายสวนดวยกนัแตขาดเนื้อหา

สําคัญในเรื่องหนึง่ก็คือทาํไมเขียนมาตรา ๖ ไวอยางนี้ ไมใชอธิบายวาเขาเขียนรัฐธรรมนูญไววาให

แกไขไดยากมันก็ตองถามตอไปวาแลวทาํไมแกไขไดยากละ จริง ๆ แลวในทางตําราเขาอธิบายวา

รัฐธรรมนูญมสีาระสําคัญทีสํ่าคัญมากในเชิงเนื้อหา ๑. ดําเนนิการจัดโครงสรางหรือจัดระเบียบ

การปกครองของรัฐ  ๒. เปนหลักประกนัสทิธิเสรีภาพขัน้พื้นฐานของประชาชน แลวอันอื่นเปน

สวนประกอบในภายหลัง แตหลัก ๆ คือ ๒ จุดนี้ที่เขาอธิบายกนั เพียงแตอยากจะถามวา

เจตนารมณนี้ไปเอามาจากตรงไหนอยางไร ทาํไมมันมาแบบนี ้

  นายนพรัตน  :  ก็รวมมาจากหลายทีน่ะครับ ก็มทีั้งในจาก Website แลวก็จาก

หนงัสืออาจารยมนตรี แลวกห็นงัสืออาจารยวิษณ ุแลวกอ็าจารยยทุธอกีทานหนึง่ครับ 

  ประธาน  :  เอามาจากหลายแหลงเลยนะคะ  

  นายสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  ความสําคัญในเชิงรูปแบบ ความสําคัญในเชิง

เนื้อหา สวนในมาตรานีน้าจะเนนเรื่องความสําคัญในเชิงเนื้อหาซึ่งเรายังไมไดอธิบาย ไมรูวา 

ทานอื่นคิดไวอยางไรครับ ผมคิดวาตองใหคําอธิบายความสําคัญในเชงิเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ  

๑. คือการจัดโครงสรางการปกครองของรัฐทีสํ่าคัญกติกาสงูสุดมันวาดวยการจัด
โครงสรางการปกครองของรัฐ   

๒. มันเปนกติกาสูงสุดวาดวยการเปนหลักประกันสทิธิเสรีภาพของประชาชน 

ประธาน  :  ทานอืน่วาอยางไรคะ เชิญคุณปทมาคะ 

นางสาวปทมา  สูบกําปง  :  ปทมาคะ ก็เหน็ดวยกับทานอาจารยสมเกยีรตินะคะ 

เพราะวาทําอะไรถือเปนหลกักฎหมายสงูสุดของความเปนกฎหมาย ความเปนรัฐธรรมนูญตรงนัน้ 

ก็นาจะดูในเนือ้หาสาระเปนประเด็นหลกันะคะ อยางมาตรการหรือกลไกที่ทาํอยางไรให

รัฐธรรมนูญไดรับการเคารพยกยองใหเปนกฎหมายสูงสดุก็จะเปนสวนที่นองนาํเขามานะคะ คือวา

อะไรก็ตามที่ขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญจะใชบังคับไมไดหรือวาตลอดจนกระบวนการแกไข หรือวา 
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แมแตกระบวนการที่จะตรารัฐธรรมนูญตองเปนกระบวนการพิเศษที่วาไมไดเปนไปเหมือน

กฎหมายทัว่ ๆ ไป ตรงนัน้นาจะเปนสวนที่เปนคลาย ๆ เปนผลหรือไมใช ไปทางรูปแบบมากกวาคะ 

เห็นควรวานาจะตองเพิม่ในสวนของเนื้อหาใหความสําคญักับรัฐธรรมนูญคะ 

  ประธาน  :  ก็เห็นดวยนะคะ ก็คงปรับไปตามนี้นะคะ เชิญคุณประโภชฌคะ 

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ในบรรทัดแรกมันเปนบรรทัดที่อธิบายอะไรไมคอยได

เทาไรเลย เพราะวาลอกตามกันมากับมาตรา ๖ เลย เขียนไวอยางไรก็เขียนไวอยางนัน้ตามมา แลว

มันจะคือการอธิบายไดอยางไร ผมวาอันนี้มันก็ไมนาจะใช ผมคิดวามันนาจะขึน้ตนดวยวา เพื่อ

แสดงถึงระดับความสาํคัญของรัฐธรรมนูญเมื่อเปรียบเทยีบกับบรรดากฎหมายทัง้หลาย ในเชงิทีว่า

ความสาํคัญนีเ้ปนความสําคญัสูงสุด แลวเหตุที่สูงสุดมันก็จะตามมาซึง่วาอะไรก็จะมาแยงกนัไมได 

มันก็จบตรงแคนี้ครับ เจตนารมณคือแปล แปลแลวก็เอาคําเดิมมาพูดมันจะคือการแปลไหมครับ 

หรืออรรถอธิบายไดอยางไร 

  ประธาน  :  ก็สอดคลองกันกับตรงนีน้ะคะ นาจะตองเปนคําอธิบายที่ไมใชเปนคํา

ซ้ําคําเดิมนะคะ แตหลัก ๆ กค็ือทําไมแลวกด็ูเนื้อหาสาระอะไรอยางนี้คะ 

  นายสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  ยอหนาสุดทายคงตองตัดออก เพราะวาเขียน

อยางนี้ขัดกับ มาตรา ๗ ที่รัฐธรรมนูญไมกลาวไวเปนไปตามมาตรา ๗ ยอสุดทายนาจะผิดครับ 

  ประธาน  :  ยอหนาสุดทายของหนา 

  นายสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  คําวา รัฐธรรมนูญนี้ หมายถงึรัฐธรรมนูญฉบับ

ปจจุบันไมอาจจะยกอนัอื่นอะไรตาง ๆ นะครับ แลวก็ยิง่เขียนแลวงง รัฐธรรมนูญที่ใชบังคับไม

จําเปนตองเปนลายลกัษณอักษร คํานี้เลยงงเลยครับ ซึง่จริง ๆ มนัมีอยูแลวในมาตรา ๗ ยอหนานี้

นาจะทาํใหงงที่สุดแลวก็มนัมีมาตรา ๗ อยูแลวก็เลยใชมาตรา ๗ ไป ยอหนาสุดทายนาจะตัดออก

เลยครับ แลวก็ยอหนาแรกปรับตามทานประโภชฌ สวนยอหนาที ่๒ ผมไมรูวาจาํเปนตองเขียน

หรือไม เพราะวาคนที่เขาไปใชรัฐธรรมนูญเขารูอยูแลววากฎขอบังคับมันคืออะไรในตําราเขามีอยู

แลวไมตองอธบิายในทีน่ี้ นาจะมีแค ๒ ยอหนา ยอหนาแรกอยางทีท่านประโภชฌวา ยอหนาที่ ๒ 

ใหพูดถงึวาทาํไมมันถงึเปนกฎหมายที่แกไขไดยาก แลวทําไมจงึเปนกฎหมายสงูสุด ที่จริง ๒ 

ประเด็น คือเนือ้หาจะเปนขออธิบายวาทําไมเปนกฎหมายสูงสุดแลวทาํไมตองบัญญตัิใหแกใหยาก 

การแกไขใหยากเปนเครื่องมือคุมครองรัฐธรรมนูญ เพราะรัฐธรรมนูญมีความสาํคัญนะครับ 

เพราะฉะนัน้ถงึเปนเรื่องอธิบายในเชิงเนื้อวา ๑. เร่ืองการจัดโครงสรางการปกครองของรัฐ   

๒. เปนหลักประกันสทิธิเสรีภาพของประชาชนนะครับ 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณในคณะกรรมาธกิารวิสามัญบนัทกึเจตนารมณ   วีรพร ๓/๔ 

วันจนัทรที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ 

 

  ประธาน  :  ถาอยางนัน้เรียบเรียงใหมนะคะ แลวก็ใหไดประเด็นวาใจความตามที่

ทุกคนไดใหความเหน็ไวนะคะ ทาํไดนะคะ เชิญตอไปเลยคะ 

  นายนพรัตน  :  มาตรา ๗ ในเมื่อไมมีบทบญัญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้บังคบัแก 

กรณีใดใหวินจิฉัยกรณีนัน้ไปตามประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมพีระมหากษัตริย

ทรงเปนประมขุเจตนารมณ เปนบทบัญญัติเพื่ออุดชองวางในรัฐธรรมนูญนะครับ รัฐธรรมนูญ 

แมจะพยายามบัญญัติใหกวางครอบคลุมกวางขวางเพยีงใดก็ไมสามารถครอบคลุมเนื้อหาได 

ทุกเรื่อง เนื่องจากบทบัญญัติในรัฐธรรมนญูจะมีรายละเอียดในประเดน็ตาง ๆ มากมิได 

รัฐธรรมนูญไมสามารถบัญญัติใหครอบคลุมเหตุการณที่ไมสามารถคาดคิดไดในปจจุบัน  

จึงจําเปนตองใชประเพณีการปกครองเปนบทประกอบใหรัฐธรรมนูญมีความสมบูรณเพื่อมิใหเกิด

ปญหาในการตีความกฎหมาย อนึ่งประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีลักษณะสําคัญ  

๒ ประการคือ ๑. เปนทางปฏิบัติหรือธรรมเนียมที่เคยกระทําสืบตอกันมาในทางการเมือง โดยที่

มิไดมีกฎหมายใดกําหนดเอาไว และ ๒. ทางปฏิบัตินัน้ตองมีผลผูกพันตอบุคคลหรือองคกร 

ที่เกี่ยวของใหตองกระทาํหรอืไมกระทําการใด ๆ ตามทีท่างปฏิบัตินัน้ ๆ ไดกําหนดแนวทางเอาไว 

โดยมาตรานี้ไมมีการแกไขนะครับ คงเดิมตามป ๒๕๔๐ ครับ ขอบคุณครับ 

  ประธาน  :  เชิญคะ  

  นายสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  ยอหนาแรกใหกระชบัหนอยไดไหมครับ 

ขอความที่ไมจาํเปนบางอยางทีท่ําใหตีความเขาขางคนทีเ่คลื่อนไหวทางการเมืองนาจะตัดออกไป

ใหหมด มนัมคีําบางคาํที่ดหูมิ่นเหมอยางมาก แลวเรื่องนี้ก็เปนเรื่องที่ในหลวงทานทรงออกมาพูดไว

แลวดวย ขอความบางอยางดูแลวนาจะตองตัดออกไปครับ ผมยกตัวอยางนะครับ รัฐธรมนูญไม

สามารถบัญญัติใหครอบคลุมเหตุการณที่ไมสามารถคาดคิดไดในปจจุบัน ผมนกึถึง มาตรา ๖๘ 

วรรคสองที่เขาตัดออกไปแลว ตรงนี้ตัดออกไดหรือไม แตมันไมใชเหตกุารณที่คาดคดิครับ ผมขอ

อนุญาตอธิบายส้ัน ๆ เปนประเพณีมนัมีองคประกอบ ๒ อยางนะครับ ๑. การทําซ้าํ เปนเรื่องใน

อดีตที่ทําซ้าํมานาน  ๒. เกิดความรูสึกวาจาํตองปฏิบัติเชนนัน้ไมใชเร่ืองที่ไมเคยเกิดข้ึนนะครับ 

ตองตัดเรื่องทีไ่มเคยเกิดขึ้นออก ไมอยางนั้นเดี๋ยวกลายเปนอะไรก็ไมทราบ แตถาเปนเรื่องที่เปน

ธรรมเนียมมาแลว แลวอันนัน้แมไมเขียนแตวามนัทาํมาแลวจนเปนประเพณีในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย อันมพีระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มนัตองเปนเรื่องที่เกิดมาแลวเปนธรรมเนียม 

แลวเขาบอกวายกตัวอยางหนอยสิ ยกตัวอยางไมยากมากครับ อาจารยบวรศักดิ์หรืออีกหลาย ๆ  

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณในคณะกรรมาธกิารวิสามัญบนัทกึเจตนารมณ   วีรพร ๓/๕ 

วันจนัทรที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ 

 

ทานก็ยกตัวอยางไดไมกี่ตัวอยางเทานัน้เองนะครับ ผมจะยกเปนตัวอยางวากฎกระทรวงตาม

กฎหมายมนักต็องเขา ครม. นะครับ จะทํากันเปนประเพณีแลวไมเขา ครม. กฎกระทรวง กฎหมาย

ไมบังคับเลยวาตองไดรับความเหน็ชอบจากมติคณะรัฐมนตรี กฎหมายไมเคยเขียนนะครับ แตไม

ทราบวาเปนประเพณีการปกครองหรือเปลาครับ 

  ประธาน  :  ทานประโภชฌคะ  

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  จริง ๆ แลวขอความดูภาพรวมผมวาดีนะครับ ดีกวา

ทุกมาตราที่ผมเหน็ แตดูจะใชอะไรมากไปนิดหนึ่งอยางที่อาจารยสมเกียรติวาก็เหน็จะจริงครับ  

แตวาโดยภาพรวมแลวออกมาอภิปรายไดดีแลวครับ ใหมนักระชับอีกสกันิดก็คงจะเขาทางครบั 

 

         - ๔/๑ 
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วันจนัทรที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ 

 

 ประธาน  :  ขอนี้ A นะคะ อยางนัน้ก็ปรับนะคะ คืออยางที่อาจารยสมเกียรติพูด

คือคําวา ประเพณี คือเปนสิง่ที่มนัเกิดขึ้นและมีแบบอยางทีท่ํามาแลวใชไหมคะ เพราะฉะนัน้ตรงนี้

อาจจะตองปรบั 

 ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรต ิ วรปญญาอนันต  :  คือตัดตั้งแต เนื่องจาก ครับ ถา

อานอยางนี้ขออนุญาตอานนะครับ บทบัญญัตินี้เพื่ออุดชองวางในรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญแมจะ

พยายามบัญญัติใหกวางครอบคลุมกวางขวางเพียงใด มันกวาง กวาง ๒ หน ก็ไมสามารถ

ครอบคลุมเนื้อหาไดทุกเรื่อง จาํเปนตอง ไมตอง จึง จําเปนตองใชประเพณีการปกครองเปนบท

ประกอบใหรัฐธรรมนูญมีความสมบูรณ เพือ่ไมใหเกิดปญหาในการตคีวามกฎหมายนะครับ แลวก็

ยอหนาตอมาก็คงไวตามนัน้ ถาจะตัดตั้งแตคําวา เนื่องจาก มาถงึคําวา ปจจุบนั ออกไปประมาณ 

๒ บรรทัด จะพอไดไหมครับ 

 ประธาน  :  เชิญอาจารยอําไพคะ 

 รองศาสตราจารยอําไพ  อินทรประเสริฐ  :  ขอบคุณคะ คืออยางนี้เราจําเปนตอง

เขียนใหสม่ําเสมอกันทุกมาตราหรือไม เจตนารมณถาเราขึ้นตนวา บทบัญญัติมาตรานี ้ตองขึ้น

เหมือน ๆ กันไหมเพื่อจะเปน Consistency หรือไมจําเปนนะคะอนันัน้เปนประเด็นที่ ๑ ถาหากตอง 

ก็คือมันจะตองเริ่มดวยบทบญัญัตินี้ จําเปนไหมหรือไมจาํเปนก็ไมเปนไร ทีนี้สําหรับมาตรา ๗ ดิฉัน

เสนออยางนี้นะคะ เนื้อหาของมัน แมรัฐธรรมนูญจะพยายามบัญญัติใหครอบคลุมกวางขวาง

เพียงใด ก็ไมสามารถครอบคลุมเนื้อหาไดทกุเรื่อง ฉะนัน้จงึจําเปนตองใชประเพณีการปกครอง 

เปนบทอะไรคงตองเอาออกนะคะ ใชประเพณีการปกครองประกอบ มนัจะตองมีเหตปุระกอบอะไร 

เมื่อมีเหตกุารณที่ไมเปนไปตามบทบัญญตัิใชไหม เมื่อมีสถานการณที่นอกเหนือจากที่บัญญัติใน

รัฐธรรมนูญนีอ้ะไรอยางนี้ ตองมีกรรมมารับ 

 ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  อาจารยพูดถูกเลยครับ คําวา 

บท หมายถงึบทบัญญัติลายลักษณอักษรเทานั้น คําวา บท ตองตัดออก อันนี้เห็นดวยเลยครับ 

 ประธาน  :  ประกอบใหรัฐธรรมนูญมีความสมบูรณใชไหม ตัดคําวา เปนบท แลว

ตองมีฉะนัน้ ใชไหม ตองมี ฉะนั้น ไหมคะ 

 รองศาสตราจารยอําไพ  อินทรประเสริฐ  :  ฉะนั้นจึงจาํเปนตองใชประเพณีการ

ปกครองประกอบ 

 ประธาน  :  ฉะนั้นจึงจาํเปนตองใชประเพณีการปกครองประกอบใหรัฐธรรมนูญมี

ความสมบูรณ 
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วันจนัทรที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ 

 

 รองศาสตราจารยอําไพ  อินทรประเสริฐ  :  และไมเกิดปญหา อันนี้จําเปนตองใส

ไหม และไมเกดิปญหาในการตีความทางกฎหมาย 

 ประธาน  :  เพื่อมิให เอาออกใชไหมคะ  

 รองศาสตราจารยอําไพ  อินทรประเสริฐ  :  ฉะนั้น จงึ และ อันนี้คือเชื่อมคะ  

มันเปนเหตุผล เหตุผลที่ใชประเพณ ี

 ประธาน  :  และไมเกิดปญหาในการตีความ  

 นายประโภชฌ  สภาวุ  :  ทานประธานครับ ขออนุญาตแทรกตรงนีน้ิดหนึ่งนะครบั 

อันหลงันี่ผมแปลกใจวามันแนใจหรือวา มันไมเกิดปญหาการตีความนะครับ ไมใชวาหยิบเร่ือง

ประเด็นนัน้ประเด็นนีเ้ดี๋ยวมนัจะเขามาตรา ๗ หรือเปลาเพราะจะตองมาตีความวามันใชเขา

มาตรา ๗ หรือเปลา เพราะฉะนั้นมันไมนาที่จะใชเปนการแกปญหา แตจริงอยูเร่ืองของการอุด

ชองวางเพื่อใหเกิดความสมบูรณแลวก็เอาประเพณีมาปกครองเสีย แตมันไมส้ินสุดของการ 

ตีความครับ 

 ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  คือมันใชไปอยางทีเ่คยทําใช

ไหมครับ คือไมอยางนัน้ทกุคนก็จะมาอาศัยชองนี้อีกแลว ซึง่ชองนี้เขาใจวาเปนชองที่ตองหาม 

เพราะทรงมพีระราชวินจิฉัยไปแลว แตเราจะเขียนครับ จริง ๆ แลวทานก็บอกวากฎหมายมนัไมมี

เร่ืองที่วาไปสรางอํานาจใหทานใหม ระบบเปนไปตามรัฐธรรมนูญ เร่ืองนั้นตองเปนเรือ่งอื่นแตไมใช

เร่ืองสถานการณใหม เพราะฉะนัน้มาตรานี้จะไมมกีารใชกับสถานการณใหมที่ยงัไมเคยเกิดขึ้นใน

รัฐธรรมนูญอะไรตาง ๆ มนัตองเปนไปตามองคกรตาง ๆ ทานก็บอกวาวิธีใชไมใชไปใชมาตรา ๗ 

กอน ตองไปใชอยางอืน่ในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญกอน เมื่อบัญญัติรัฐธรรมนูญอื่นไมมีที่ใช ถงึ

กลับมาตรงนี้ แตคําวา บัญญัติรัฐธรรมนูญอื่น มนัอยูในคําวา ชองวางในรัฐธรรมนูญ อยูแลว  

แลวก็คงเปนทีเ่ขาใจวาถาไมมีชองวาง ก็ไมตองมาใชตรงนี้ ถามีชองวางจริง ๆ แลวก็เปนเรื่องที่

ไมใชเร่ืองใหม เร่ืองอะไรอยางที่มีคนเสนอ ที่จริงมันมีรัฐธรรมนูญใชอยูแลว เพราะฉะนั้นมันจะตัด

ออกอีกไหมครบั เพื่อใหมีความสมบูรณเฉย ๆ จะตัดคําวา เกิดปญหาในการตีความกฎหมายควร

จะตัดออกหรอืไมครับ 

 ประธาน  :  ทานประโภชฌอยากใหตัดออกไปใชไหมคะ เอาแคมีความสมบูรณ

แคนั้น 

 นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ผมแลเห็นวามไิดปลอดจากความวุนวายในการ

ตีความกฎหมายอยูดีครับ อยางไรก็จะตองเขามาตีความวา ตกลงมันเขามาตรา ๗ ไหม ตกลงมนั 
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เปนประเพณีที่ไดปฏิบัติมาแลวจริงหรือ อยางนี้ครับ แลวจะเขียนไปทาํไมวาเพื่อแกปญหาการ

ตีความ ก็ไมนาที่จะใชเปนเจตนารมณ เพราะเจตนารมณคงกันตรงนี้ไมได 

 ประธาน  :  ฉะนั้นจึงจาํเปนตองใชประเพณีการปกครองประกอบใหรัฐธรรมนูญมี

ความสมบูรณดีไหมคะ แคตรงนี้กพ็อ เชิญคะ 

 นางสาวปทมา  สูบกําปง  :  ปทมา คะ คือถาจะเปนปญหา มันนาจะเปนปญหา

ในการบงัคับใชไหมคะ ประเพณีการปกครองตรงนี้มนันาจะไปอุดในชองของ ถาไมมบีทบัญญัติ

รัฐธรรมนูญบัญญัติไว ก็ใหใชประเพณีการปกครองตรงนี ้เพื่อใหใชประเพณีการปกครองประกอบ

ใหรัฐธรรมนูญมีความสมบูรณและไมมีปญหาในการบงัคบัใช ตรงนัน้จะดีกวาไหมคะ หรือวาจะตัด

ออกไปเลย 

 ประธาน  :  คุณปญญาคะ 

 นายปญญา  ประเสริฐศรี  :  ทานประธานครับ ผมคิดวาจริง ๆ ก็ไมนาตองไป

เขียนใหเปนการขยายความอะไรออกไป แคเพียงวาเปนการใหรัฐธรรมนูญมีความสมบูรณแคนี้ก็

นาจะพอแลว แตผมมีขอเสนออีกนิดหนึง่อยากปรึกษาวา สวนยอหนาตอมาที่บอกวา ประเพณ ี

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยมีลักษณะสําคัญ ๒ ประการ ในความเห็นสวนตัวผมมี

ความเห็นวา มันเปนเรื่องที่เปนคําอธิบายในเชิงวิชาการ ซึ่งไมนาจะเปนเจตนารมณ แลวก็นาจะ

ปลอยเอาไวใหนกัวิชาการไดพิจารณา ในเร่ืองการกาํหนดวา ประเพณีการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย ควรจะเปนอยางไรบาง ซึง่ในอนาคตตอไปมันอาจะไมใช ๒ ขอนี้ก็ได 

 ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  ๒ ขอนี้มันคือที่ผมอธิบายเรื่อง

ประเพณีทนีี้ ๒ ขอ เขาใจวาเอามาจากของอาจารยมนตรี อาจารยคมสัน ใชหรือเปลาครับ เอามา

จากไหนครับ 

 ประธาน  :  เอามาจากไหนคะ 

 นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  เอามาจากหนงัสืออาจารยวิษณุครับ  

 ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  อาจารยวิษณุทานกค็นเรื่องนี้

มานานนะครบั วิษณุไหนครับ วิษณุ  เครอืงาม ใชไหมครับ เพราะมี วิษณุ  วรัญ ูดวย ที่เปน 

นักกฎหมายรัฐธรรมนูญ คือจริง ๆ แลวก็ชวยในการอธิบายอยู ทนีี้ใชคาํวา อนึง่ แลวก็นั่งอธิบาย

เลย แตก็คือเปนเครื่องมือชวย ถาเปนศาลรัฐธรรมนูญที่เขาวนิิจฉัย จริง ๆ ปญหาในการตีความ 

มันไมใชเร่ืองมาตรา ๗ มนัเปนเรื่องการใชและการตีความบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตราใดมาตรา

หนึง่ แลวก็เปนหนาที่ของศาลรัฐธรรมนญูอยูแลวที่ตองตีความอยูแลว แลวก็คําวนิิจฉัยของศาล 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                         สุรียรัตน ๔/๔ 

วันจนัทรที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ 

 

รัฐธรรมนูญก็รวมทกุองคกรอยูแลว จะไมเกีย่วกับมาตรานี้ จะเปนเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเลยตางหาก 

เพราะฉะนัน้ในทีน่ี้เร่ืองมาตรา ๗ ก็มีความหมายอยาไปใชอยางกวางขวาง ที่ใชมนัก็มีอยูแคนี ้แลว

ก็จะไมคอยมปีญหา ถาไมมีอะไรก็ไมมีประเด็นอะไรเลยที่จะตองมาใชมาตรา ๗ มนัไมคอยมี

ปญหาอะไรเกดิขึ้น มนัเปนเรื่องเล็กนอยไมใชเอาเรื่องนีไ้ปใชขยายความกวางขวางซึ่งเปนเรื่อง

เขาใจผิดครับ  

 ฉะนั้นตรงนี้คาํที่สําคัญก็คือ เปนการอุดชองวาง และเปนไปตามประเพณีที่เคยมี

มาแลว แลวคําอธิบายยอหนาที่ ๒ มนันาจะเพียงพอ ก็เหลือตรงทีว่า ในที่สุดแลว เราบอกวา 

ฉะนั้นจึง ตอนทายของยอหนาแรกนะครับ ฉะนัน้จงึจําเปนตองใชประเพณีการปกครองประกอบให

รัฐธรรมนูญมคีวามสมบูรณพอไหมครับ เพื่อเปนการอุดชองวางแหงกฎหมายเทานัน้อะไรอยางนี ้

ถาจะ เติมตองเติมอยางนี้หรือไมก็ไมตองเติม หรือใหมีความสมบูรณยิง่ขึ้น อะไรอยางนีน้ะครับ  

จะไดไหมครับ 

 ประธาน  :  และมีที่คุณปทมาบอกวา และไมมีปญหาในการบงัคับใช ใชไหมคะ 

หรือวาเพื่อใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น อะไรอยางนี้ มี ๒ - ๓ ทางเลือก ไมทราบวาทานเหน็วาอยางไร 

คุณประโภชฌเมื่อสักครูนี้อยากใหตัดขึ้นใชไหมคะ แตมนัจะมี Wording อะไรที่มา ทีนีคุ้ณปทมาก็

เสนอวาถาอยางนั้นคือมาประกอบใหรัฐธรรมนูญมีความสมบูรณ และไมมีปญหาในการตีความใช 

ใชไหมคะตรงสวนนั้น ในการบังคับใชดีไหมคะ มีปญหาอยูดี ถาอยางนั้นก็ มีความสมบูรณดียิ่งขึ้น 

อยางที่เมื่อสักครูนี้ ดร.สมเกยีรตินําเสนอ หรือใหประกอบรัฐธรรมนูญมีความสมบูรณ ก็จบไปเลย

อยางนัน้ดีไหมคะ และสวนคําอธิบายนี้ก็เพื่อใหเห็นวา เร่ืองอยางนี้คือประเพณีเปนแบบนี้อะไร

อยางนี้ ทํานองนี ้ไมอยางนัน้เดิมทเีดียวมาตรา ๗ คือเหมือนอะไรไมได มาตรา ๗ ใชไดหมดเลยใช

ไหมอยางทีว่า 

 ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  คือตองอธิบายวาโดยหลัก

จะตองไปใชบญัญัติรัฐธรรมนูญที่มีอยูกอนนะครับ แตนัน่มันเปนนิติวธิี ซึ่งอนันั้นเดีย๋วจะไปกนั

ใหญ คําวา อุดชองวางของตัวบทในรัฐธรรมนูญ จริง ๆ แลวมันเปนการเพื่ออุดชองวางของตวับท

รัฐธรรมนูญนะครับ ถาจะเตมิคําวา ตัวบท ตองเติมตรงนีถ้ึงจะถูกที่ครับ อุดชองวางของตัวบท

รัฐธรรมนูญ นะครับ หรือชองวางแหงตัวบทรัฐธรรมนูญ จะใชอยางไรก็ไดนะครับ ชองวางใน

รัฐธรรมนูญบางคนไมรูหมายความวาอะไร ความจรงิมนัคือตัวบทรัฐธรรมนูญในมาตราอื่น เพราะ

มาตราอื่นไมมชีองวาง ปกติไมมีชองวางเพราะเขาใชไดอยูแลว โดยศาลรัฐธรรมนูญในมาตราอืน่ 

เพราะฉะนัน้มนัไมใชหรอกครับมาตรา ๗ 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                         สุรียรัตน ๔/๕ 

วันจนัทรที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ 

 

 ประธาน  :   ประเพณีการปกครองเปนตัวทีอุ่ดชองวางตัวบทรัฐธรรมนญูใชไหมคะ 

ตรงสวนนี้ เพราะฉะนั้นประเพณีก็คือ ส่ิงทีม่ันเกิดใชอะไรไมไดแลวเปนประเพณ ีอันนี้มันตอง

อธิบายกนัใหชัดนะกลับมาอีกที ถาอยางนั้นไดก ็โอ.เค. ตกลงวาเปนบทบัญญัตินี้เพื่ออุดชองวาง 

 ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  มันลืน่หรือเปลาครับ เปนไป

เพื่ออุดชองวาง บทบัญญัตินี้เพื่ออุดชองวาง 

 ประธาน  :  ถาจะมีก็ตองมทีุกอัน ถามีก็คลาย ๆ เปนฟอรมไปเลยวา บทบัญญัติ 

นี้เพื่อ 

 ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรต ิ วรปญญาอนันต  :  คือเราจะขึ้นเปนฟอรมไวหรือ

ครับ เดี๋ยวมนัไมไปครับ เอาตามเนื้อหาในแตละมาตราวา อธิบายอยางไรเราจะไดชัดเจนที่สุด  

จะขึ้นตนอยางไรฝร่ังเขาไมชอบเปนฟอรมอยางนีน้ะครบั คือฝร่ังก็เปลี่ยนใหมันตรงกับเนื้อหาแตวา

ผมไมรูวา เพื่อเลย ไดหรือเปลา 

 นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ทานประธานครับ จริง ๆ ผมก็รูสึกตะขิดตะขวงกับคํา

วา อุด ตั้งแตแรกนะครับ แตเห็นไมมีใครวาอะไร  

 ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  เปนคาํของพวกนักกฎหมาย

และนักกฎหมายก็เปนพวกที่ถนัดเรื่องใชคําโบราณ และเปนคําที่คนเขาใจยาก 

 นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ไมใชทันตแพทยนะครับ 

 ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  ชาวบานเขาดาแหลกอาน  

๑๐ ชั่วโมง ยงัไมรูเลยวาที่เขาอานขอกลาวหาและคําชี้แจงการกลาวหา ชาวบานนึกวาตัดสินแลว

ดวยซ้ํากําลงัอานอยู ไมรูเร่ืองเลย ไมรูอานอะไรกัน บางคนก็ปดทวีีไปเลย ฉะนั้นเปลีย่นก็ไดนะครับ 

ไมอุด ก็ไดครับ เพื่อไมใหเกดิชองวางในตวับทรัฐธรรมนญูใชไหมครับ 

 ประธาน  :  เพื่อไมใหเกิดชองวางนะคะ 

 ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  หรือในการใชตัวบท

รัฐธรรมนูญ 

 นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  เพื่อไมใหเกิดชองวาง อันนัน้สวนหนึ่งนะครับ วรรค

หนึง่ อนึ่ง ประเพณ ีแลวแยกออกไปเปน (๑) เปนทางปฏบิัติหรือธรรมเนียมที่เคยกระทําสืบตอกนั

มาในทางการเมืองการปกครองไดไหมครับ การเมืองการปกครองโดยทีม่ิไดมีกฎหมายใดกําหนด

เอาไว ไดไหมครับ รูสึกคําวา การเมือง เฉย ๆ มนัอยางไร ๆ ก็ไมทราบครับ การเมืองการปกครอง

นะครับ 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                         สุรียรัตน ๔/๖ 

วันจนัทรที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ 

 

 ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  เพราะฉะนัน้ (๑) การเมืองการ

ปกครองใชไหมครับ อันนี้เราคงตองจบอนันี้แลวนะครบั คราวนี้เราขึน้ตนวา เพื่อไมใหเกิดชองวาง 

 

         - ๕/๑ 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณในคณะกรรมาธกิารวิสามัญบนัทกึเจตนารมณ   วีรพร ๕/๑ 

วันจนัทรที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ 

 

  รองศาสตราจารยอําไพ  อินทรประเสริฐ  :  ขออนุญาตนดิหนึง่นะคะ คอือยางนี้

มาตรา ๗ นีเ่กดิขึ้นจากการทีม่ีสถานการณฉุกเฉินหรืออะไรที่มันไมปรากฏในรัฐธรรมนูญใชไหมคะ 

นั่นคือเหตุสถานการณหรือเร่ืองราวที่ไมมกีฎหมายบังคบัใช เพราะฉะนั้นคงจะ ๑. สถานการณ 

เปนตัวทําใหเกิดและรัฐธรรมนูญไมมีบทบัญญัติ ฉะนัน้จึงใหนาํประเพณีการปกครองมาบงัคับใช 

  นายสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  คือมันกนัเผลอเขียนเผื่อเอาไว บางทีเขาเขียน

เยอะแยะไปหมด แลวก็ดูเหมือนวาอาจารยวรศักดิ์อธิบายวาตอนเขียนรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ กลวั

วาบางอยางเผลอลืมใส อยางครั้งนี้ลืมใสอันหนึ่งทีท่านประธานเดโชบอก เลือกตัง้ตองโดยตรง 

และลับ ถาลืมใสจะไดไปเอาตรงนี้วาเลือกตั้งตองโดยตรงและลับ ถาเกดิเขาลืมใสมาตรา ๗ จะ

ชวยเลยครับ เพราะวาเลือกตั้ง ประเพณีมเีขียนเอาไววาตองโดยตรงและลับ ถาไมเขียนตองรูเลย

วาเลือกตัง้ตองโดยตรงและลับ แลวก็ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเขาก็จะเอาตรงนี้ไปเพกิถอนการ

เลือกตั้งที่ไมไดเปนไปโดยตรงและลับ อันนี้ยกตวัอยางครับ ถาเกิดเผลอจริง ๆ  จริง ๆ เปนอยางนัน้

มากกวา กนัเผลอ 

  ประธาน  :  Wording อะไรทีต่ามความหมาย เพราะวาพออุดชองวางมนัก็ดูดีทาํ

ใหมันเหน็ชัด แตวาเมื่อสักครูเปนภาษาพดู ถาอยางนัน้ลองเปนวา เพือ่ไมใหเกิดชองวางในตัวบท

รัฐธรรมนูญมนัเหมือนกับชัดเจนวาเมื่อมสีถานการณแลวไมใหเกิดชองวางอยางนีไ้ดไหมคะ 

ไมอยางนั้นเดี๋ยวเวลาอธิบายสถานการณหรืออะไรเดี๋ยวมันกลายเปนอยางอืน่ไดนะคะ ฉะนัน้

เจตนารมณเพือ่ไมใหเกิดชองวางในตัวบทรัฐธรรมนูญ แมจะบัญญัติใหกวางขวางเพียงใดก็ไม

สามารถครอบคลุมเนื้อหาไดทุกเรื่อง จึงจําเปนตองใชประเพณีการปกครองประกอบใหรัฐธรรมนูญ

มีความสมบูรณ (๑) เติมเปนวา เปนทางปฏิบัติหรือธรรมเนียมที่เคยกระทําสืบตอกนัมาในทาง

การเมืองการปกครอง โดยที่มิไดมีกฎหมายใดกําหนดเอาไวและ (๒) เหมือนเดิมดีไหมคะ อยางนัน้

ขอนี้ผาน  

  นายสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  โอ.เค. ผานแลวนะครับ ผมไมแกแลว ผมเคย

ฟงดอกเตอรลิขิต  ธีรเวคนิ ทานบอกวาทานเปนคนเสนอใหใสอันนี้ แตวาในทางตําราเราไปเอาของ

อาจารยวิษณุ  เครืองาม แตไมเปนไรครับ กค็ือมีคนเขาเขยีนเผื่อเอาไวกลัวลืม กลัวเผลอไมไดเขียน

บางเรื่อง เพราะฉะนัน้เดิมมนัเกือบจะไมมมีาตรานี้ในรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ นะครับ เขาเขียน 

เขามาเผื่อเอาไวเฉย ๆ ครับ 

  ประธาน  :  ถาอยางนัน้ตอไป หมวด ๒ พระมหากษัตริย เชิญคะ 

  นางสาวกุลวณี  นิตกิุล  :  หมวด ๒ พระมหากษัตริย  



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณในคณะกรรมาธกิารวิสามัญบนัทกึเจตนารมณ   วีรพร ๕/๒ 

วันจนัทรที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ 

 

  มาตรา ๘ องคพระมหากษัตริยทรงดํารงอยูในฐานะอนัเปนที่เคารพสกัการะ ผูใด

จะละเมิดมิได  

ผูใดจะกลาวหาหรือฟองรองพระมหากษัตริยในทางใด ๆ มิได  

เจตนารมณ ตามความมุงหมาย หมายความวา พระมหากษัตริยอยูในฐานะที ่

สูงกวาบุคคลธรรมดา โดยรฐัธรรมนูญรับรองพระราชสถานะวาองคพระมหากษัตริยทรงดาํรงอยูใน

ฐานะอนัสงูสดุ  

องคพระมหากษัตริยทรงดาํรงอยูในฐานะอันเปนที่เคารพสักการะ หมายความวา  

รัฐธรรมนูญกาํหนดหนาที่ใหประชาชนตองเคารพสกัการะพระมหากษัตริย  

ผูใดจะละเมิดมิได หมายความวา ผูใดจะไปทําใหระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท 

ไมไดไมวาโดยทางใด ๆ จะลบหลูดูหมิน่ลวงเกนิประการใดไมไดหรือจะจับกุมก็ไมได ผูใดจะ

กลาวหาหรือฟองรองพระองคในทางใดมไิด มาตรานีห้ามกลาวหาพระมหากษัตริยไมวาทางใด 

โดยพนกังานสอบสวนจะไมรับคํากลาวหาหรือกลาวโทษไวดําเนนิการ หรือหามฟองรองไมวา

ในทางแพงหรือทางอาญา และไมวาจะเปนการฟองรองโดยเจาพนกังานของรัฐหรือโดยราษฎร 

ทั้งนี้เปนไปตามหลักที่วาพระมหากษัตริยทรงกระทําผิดไมได เพราะบรรดารัฐกิจตาง ๆ 

พระมหากษัตริยทรงปฏิบตัติามคําแนะนาํของสถาบัน หรือบุคคลที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว ซึ่ง

จะตองรับผิดชอบแทนพระองค พระองคจงึไมตองรับผิดชอบทางการเมือง  

หมายเหต ุคงเดิมตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช ป ๒๕๔๐  

  ประธาน  :  เชิญคะ 

  นางสาวปทมา  สูบกําปง  :  ไมทราบวาจะเพิ่มเร่ืองการรบัสนองพระบรม 

ราชโองการคนที่จะตองรับผิดชอบแทนพระมหากษัตริยคะ ตรงนั้นกเ็ปนหลกัการสําคัญอันหนึ่ง

เหมือนกนัตอจากหลัก The King can do wrong เพราะวาคนที่จะตองรับผิดชอบแทนพระองค

ทานก็คือคนทีรั่บสนองพระบรมราชโองการคะ 

  นายสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  เอาตรงนี้ไปแทนตรงไหนครับ ดูเลย 

  นางสาวปทมา  สูบกําปง  :  ชวงทายคะ 

  นายสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  เพราะวาตองเอาเรือ่งผูรับสนองพระบรมราช

โองการลงไปแทนคําใดคําหนึ่งในนี ้

  นางสาวปทมา  สูบกําปง  :  มันจะมีอยูสวนหนึ่งที่แตะเอาไวแลว คือ

พระมหากษัตริยทรงปฏิบัตติามคําแนะนาํของสถาบันหรือบุคคลที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวคะ จะเอา 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณในคณะกรรมาธกิารวิสามัญบนัทกึเจตนารมณ   วีรพร ๕/๓ 

วันจนัทรที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ 

 

คํานั้นมาแทนหรือวาจะอยางไรดี คือบุคคลที่จะตองรับผิดชอบในการกระทําของพระองคทาน ก็คอื

คนที่รับสนองคะ 

  ประธาน  :  คือเร่ืองเหมาะสม คือบางทีดวยเจตนาดีอันนี้อันตราย หมายถงึวา

อันตรายในแง ผูนาํไป Implement พูดถงึมาตรงสวนนี้ ตรงนี้ตองเขียนใหกวางและครอบคลุมแลว

ก็ถูกตอง อันนีอ้าจจะตองรบกวนคุณหญิงกุลทรัพยชวยดูให เพราะวาตรงนี้เกีย่วของกับองค

พระมหากษัตริย เราเองคงจะตองเขียน Wording ใหดี ขอคําปรึกษาพิเศษไดไหมคะ ถาอยางนั้น

จะรบกวน คือคิดวาคุณหญงิกุลทรัพยจะชวยได คุณปทมาในฐานะนกักฎหมายอยากใหหารือกับ

คุณหญิงกุลทรัพยไดไหมคะ แลวก็ชวยนองตรงนี ้คิดวานาจะตองขออนุญาตนาํไปอยางนัน้ไดไหม

วาใหคุณปทมาในฐานะที่รูเร่ืองกฎหมายดี แลวก็หารือคุณหญิงกุลทรัพยวาจะเขียน Wording 

อะไรอยางไรและนํามาหารือกันในครัง้ตอไป อยางนัน้ดีไหมคะ 

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ผมเรียนหารือเพื่อความรูนะครับ มาตรา ๘ นี่

ครอบคลุมถึงพระบรมวงศานุวงศทุกพระองคหรือเปลาครับ  

  ประธาน  :  เฉพาะพระมหากษัตริยคะ  

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  หมายถงึวาพระบรมวงศานวุงศทุกพระองคสามารถกู

ฟองรองไดหรือครับ 

  ประธาน  :  อันนี้ไมรู ในนีถ้าตาม Wording คือองคพระมหากษัตริย 

  นายสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  เปนกฎหมายเฉพาะบางทีมนัมีออกมาอีก 

ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีความอาญาอยางอื่นมตีอไปอีกนะครับ แลวก็

บางอยางเปนความผิดอาญาดวยถาไปฟองรองพระบรมวงศานุวงศ อาจจะถกูดําเนนิคดีเปน

ความผิดอาญาทนัท ีบางเรื่องมีอยูแลวทุกคนก็ทราบวาเปนสิ่งที่ไมควรทํา แตวาเคยมีอาจารย

นิติศาสตรบางคนที่ออกมาเขียนบทความแลวก็มีคุณนงนุช  สิงหเดชะ ออกมาโตเร่ืองหมิน่

องคมนตรีแลวก็ไปถึงพระมหากษัตริยอะไรหรือไม ไดหรือไมไดอยางไรมันไปกันใหญ แตวา

หมายถงึอยางไร ตรงนี้บังเอญิวามีกฎหมายหลายฉบับ แตเฉพาะรัฐธรรมนูญจะเนนในเรื่องของ

การเมืองการปกครองเปนหลัก ผมยงังง ๆ วาทาํไมมาพดูเรื่องแพง อาญา แตวาอนันี้อาจจะไปได

หมด แพง อาญา รัฐธรรมนญูอะไรทั้งหลาย แตวามนัมกีฎหมายอื่นประกอบอยู แตวาไมเปนสิ่งที่

พึงกระทาํกันเลยนะครับ ไปฟองรองพระบรมวงศานุวงศ 

  ประธาน  :  มีการอะไรนะคะ ที่จะไปทาํใหระคายเบื้องพระยุคลบาท คือตัว  

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณในคณะกรรมาธกิารวิสามัญบนัทกึเจตนารมณ   วีรพร ๕/๔ 

วันจนัทรที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ 

 

Wording ตรงนี้เองอยากจะใหคลาย ๆ กบัเรียบเรียงอยางไรนะคะ อันนี้เอามาจากไหน 

ถามนิดหนึ่งคะ 

  นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  หนงัสืออาจารยหยุด  แสงอทุัย ครับ  

  นายสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  ตอนประชุมในกรรมาธิการเราพดูถึงคําวา  

องคพระมหากษัตริย แตในรัฐธรรมนูญใชคําวา องคพระมหากษัตริย ใชไหมครับ แลวเราก็เอาคํานี้

มาลอใสตรงนี ้แตวามีคนทวงโดยทัว่ไปเราเรียก องคพระมหากษัตริย หรือไม อันนี้ใช ใชไหมครับ 

อันนี้เขียนไวในรัฐธรรมนูญวา องคพระมหากษัตริย ใชไหมครับ 

  นายปญญา  ประเสริฐศรี  :  เขาเขียนไวมาตราเดียวครบั แลวก็มาตราตอ ๆ ไปจะ

ใชคําวาพระมหากษัตริย เฉย ๆ ครับ  

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ขออนุญาตครับ มันยังมีขอสงสัยตอไปอีกดวยนะครับ 

อยางใชคาํวา ระคายเคืองเบือ้งพระยุคลบาทไมไดไมวาโดยทางใด ๆ และเวนวรรคไปวา จะลบหลู

ดูหมิ่น กอนหนานี้คือ จะระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทไมไดไมวาโดยทางใด ๆ อยางเชนปจจุบนันี้

กรณีการยุบพรรคแลวจะถวายฎีกาก็มหีลายคนพูดกนัวาทาํใหระคายเคืองอยูนะ อยางนี้ก็คือ

กระทําการผิดมาตรา ๘ เสียแลวสิครับ ใชไหมครับ ทีนี้ในการเจตนารมณนี่เราจะตองขยายความ

เหมือนที่เราเคยขยายในมาตราอื่น ๆ ไหมวาการระคายเคอืงครอบคลุมประการใดบางจึงเรียกวา

ระคายเคือง เพราะหลายมาตราเราก็บอกกฎเกณฑไมวาจะเปนเรื่องนัน้เรื่องนี้ไปหมดมาถึงมาตรา

นี้เราจะทําอยางไรครับ ก็ฝากไวสําหรับทานที่จะกลับไปทําตอดวยครบั 

  นายสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  น้ําหนกัของคําวา ผูใดจะละเมิดมิได เราเขียน

อธิบายวากวางไปถึงขนาดระคายเคืองเบือ้งพระยุคลบาทไมไดไมวาโดยทางใด ๆ คือไปหมดเลย 

คือทําไมไดสักอยางหนึ่ง เพราะฉะนั้นกรณีโทษประหารชวีิตแลวก็ทูลเกลาถวายฎีกานี่ทกุคนทราบ 

แลวเปนประเพณีทํากันมาจนกระทั่งรูวาเปนสิทธิสามารถทําได คือมีคนที่มาอางวาขนาดอยางนัน้ 

โทษอนันี้เปนโทษประหารชีวติทางการเมือง เขาก็จะทูลเกลาถวายฎีกาที่เปนประเด็นเขาพูดถงึกนั

ในวนันี ้แตทุกคนทราบวาถกูตัดสินประหารสามารถทูลเกลาถวายฎีกาได แตวาน้ําหนกัของคําวา 

ผูใดจะละเมิดมิได มันไปถงึอยางที่อาจารยหยุดอธิบายอยางนัน้จริงหรือเปลาผมก็ยงัสงสัยนะครับ  

  ประธาน  :  ของอาจารยมนตรีเขียนวาอยางไรบางคะ 

  นายสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  ไมมีครับ 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณในคณะกรรมาธกิารวิสามัญบนัทกึเจตนารมณ   วีรพร ๕/๕ 

วันจนัทรที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ 

 

  รองศาสตราจารยอําไพ  อินทรประเสริฐ  :  ขออนุญาตทานประธาคะ ขอเสนอ

อยางนี้ส้ัน ๆ เจตนารมณ หมายความวา พระมหากษัตริยทรงดํารงฐานนัดรศักดิ์เหนือที่สูงกวา

บุคคลธรรมดาทัว่ไป ผูใดจะกลาวหาฟองรองหรือลวงละเมิดมิได  

  ประธาน  :  ไมตองอธิบายในรายละเอียด ทีนี้อันที่ผานมาอยางทีท่านประโภชฌ

พูดใชไหมคะ มันก็ตองมีหลกัเกณฑเหมือนกนัใชไหมคะ  

  นายสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  ขออนญุาตเสนอดวยนะครับ เนื่องจากวาทาน

อาจารยอําไพเสนอคําวา ทรงดํารงฐานนัดรศักดิ์ ผมไมทราบวาใชคาํวา ทรงมพีระราชสถานะ จะ

ไดไหมครับ และเปนคําแทนไปเลย เพราะไปเนนเรื่องฐานนัดรศักดิ์ของพระองค จะใชคําวา  

พระราชสถานะ ไดไหมครับ 

 

        - ๖/๑ 

     

 

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

 

 

                    

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                           สุรียรัตน ๖/๑ 

วันจนัทรที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ 

 

 รองศาสตราจารยอําไพ  อินทรประเสริฐ  :  ที่จริง ขอโทษนะคะ ความหมาย

เดียวกนั พระราชสถานะ คือสถานภาพของเราก็คือคนทัว่ไป เพราะวาสถานภาพของคนในสงัคม

มันมหีลายระดับ แตทีนี้จริง ๆ คือ ดํารงอยูในฐานนัดรศักดิ์ ก็คือ หมอมหลวง หมอมราชวงศ แลวก็

โดยสูงสุด จงึอยากจะยกยองตรงนีน้ะคะ พระราชสถานะก็ได แตดูธรรมดานะคะ 

 ประธาน  :  ก็มีการนาํเสนอวาอยากจะปรับ Wording ใหทานนะคะ แลวก็ตัด 

อันอื่นออกไปหมดเลย แลวก็ลองถามคุณหญิงกุลทรัพยดูดวยอีกทหีนึง่นะคุณปทมา เอาอนันี้ใหดู

ดวยแลวก็ตอนนี้ในที่ประชมุของเราก็ไดชวยนาํเสนอดวยวา เราจะใชเจตนารมณตามความ 

มุงหมาย หมายความวา พระมหากษัตริยทรงดํารงฐานนัดรศักดิ์ที่สูงกวาบุคคลธรรมดา โดย

รัฐธรรมนูญรับรองพระราชสถานะหรือเปลาคะ ไมตองเลยนะคะ 

 รองศาสตราจารยอําไพ  อินทรประเสริฐ  :  อยูเหนือบุคคลทั่วไป แลวก็ผูใดจะ

ฟองรองกลาวหาหรือลวงละเมิดมิได 

 ประธาน  :  เปนคําอธิบายวาทําไมถงึไมได  

 ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  วามาเลยไดไหมครับ ผูใดจะ

กลาวหาหรือฟองรองในทางใด ๆ มิได 

 ประธาน  :  หรือลวงละเมิดนะคะ ผูใดจะกลาวหาฟองรองหรือ 

 ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  หรือลวงละเมิดในทางใด ๆ 

มิได 

 ประธาน  :  ลวงละเมิดในทางใด ๆ มิได เชิญคะทาน 

 นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ถาพิจารณาดูเฉพาะวรรคแรกมาตรา ๘ เนนคําวา อัน

เปนทีเ่คารพสกัการะ มิไดพดูเลยนะครับวา พระองคทรงมีพระราชฐานะหรือฐานันดรสูงสุด ไมได

กลาวถึง แตกลาววา เหตทุี่ไมละเมิดเพราะเปนที่เคารพสักการะ ไมไดไมหามละเมิดเพราะมี

ฐานนัดรสูงสดุจึงหามละเมดิไมใช มาตรา ๘ บอกวา อยูในฐานะอนัเปนที่เคารพสักการะจึงไมควร

ละเมิด ประเดน็อยูตรงนี้ครับ ไมไดวาพระองคไมละเมิดเพราะวาฐานนัดรสูงสุด แตไมไดรับความ

เคารพสักการะ มนัคนละประเด็นเลยนะครับ เหตุที่ไมควรละเมิดตอมาจากประโยควา เพราะเหตุ

วาเปนทีเ่คารพสักการะ ตองเนนประเดน็นี้ครับไมใชฐานันดรสูงสุด 

 ประธาน  :  นั่นนะสิคะ เอาอยางนี้ดีกวา ฝากคุณปทมาในฐานะนักกฎหมาย แลว

ก็ประสานกับคุณหญิงกุลทรัพย ซึง่ทางดาน Wording ทานเองทํางานเกี่ยวกับเร่ือง 

พระราชมหากษัตริยมาเยอะมากเลย 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ              สุรียรัตน ๖/๒ 

วันจนัทรที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ 

 

 ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  อยางนี้ไดไหมครับวา 

เจตนารมณตวับทมาตรา ๘ บัญญัติไวอยางชัดเจนอยูแลว จบ แลวกถ็าเพิม่ก็เพิ่มเรื่องเดียว เร่ือง

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ ถาอยากจะเพิ่มนะครับ จะปลอดภัยทีสุ่ดแลวก็ครอบคลุมมากที่สุด 

เพราะวายิง่เขยีนมากยิง่มีขอบกพรองนะครับ 

 ประธาน  :  ถาอยางนัน้มอบคุณปทมาประสานงานกับคุณหญิงกุลทรัพยก็แลวกัน 

ตรงสวนนี้ เชญิตอไปมาตรา ๙ คะ 

 นางสาวกุลวณี  นิตกิุล  :  มาตรา ๙ พระมหากษัตริยทรงเปนพุทธมามกะและ 

ทรงเปนอัครศาสนูปถมัภก เจตนารมณเพือ่รับรองความเปนพทุธศาสนิกชนขององค

พระมหากษัตริย ดังที่เปนสบืมานับแตอดีตตามกฎมนเทียรบาลและตามรัฐธรรมนญูทุกฉบับ 

พระมหากษัตริยทรงเปนพทุธมามกะหมายความวา นอกเหนือจากตองเปนพทุธศาสนิกชนแลว 

ตองไดปฏิญาณพระองคเปนพทุธมามกะตามแบบพิธ ีทรงเปนอัครพทุธศาสนูปถัมภก หมายความ

วา เปนผูอุปถมัภพระพทุธศาสนาและขณะเดียวกนัตองทรงเปนอัครศาสนูปถมัภกคอื อุปถัมภ

ศาสนาอืน่ ๆ ที่มีอยูในประเทศไทยดวย ทัง้นี้เปนการกําหนดโดยปรยิายใหตั้งงบประมาณอุดหนุน

ศาสนาดงักลาว 

 นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  เอามาจากอาจารยหยุนเหมือนกนัครับ 

 ประธาน  :  พูดกวาง ตามหลักการเจตนารมณของเรา คือเราเองคงไมไป Commit 

เหมือนกับเจตนารมณ เพราะวาอนันี้คือเหมือนเดิม จริง ๆ แลวเหมือนเดิมเพียงแตวาบทบาท 

ของเรา 

 ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  กรมการศาสนาหรือรัฐบาล 

เรานี่ ตัง้งบประมาณสนับสนุนทุกศาสนาอยูหรือเปลาครับ ทําอยูแลว แลวตองอธิบายไหมครับวา

ตองตั้งงบประมาณสนับสนนุ 

 ประธาน  :  เชิญคุณปญญาคะ 

 นายปญญา  ประเสริฐศรี  :  ทานประธานครับ ผมมองวาถาหากวาเราจะเขียน 

แคเพียงสัน้ ๆ สวนพระมหากษัตริยจะทรงเปนพทุธมามกะอยางไร และทรงเปนอัครศาสนูปถมัภก

อยางไร ผมคิดวาเรื่องพวกนี้มันเปนเรื่องปฏิบัติ ซึ่งไมใชเจตนารมณ เจตนารมณกค็ือวา

รัฐธรรมนูญตองการที่จะรับรองวาพระมหากษัตริยจะตองเปนพุทธมามกะตามกฎมนเทยีรบาล 

ตามรัฐธรรมนญูอะไรก็วาไป ผมคิดวาก็แคนั้นเอง สวนทีบ่อกวาพระมหากษัตริยจะเปน 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ               สุรียรัตน ๖/๓ 

วันจนัทรที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ 

 

พุทธมามกะ จะตองถึงขัน้กบัปฏิญาณพระองคเปนพทุธมามกะตามแบบประเพณีหรือไม ผมคิดวา

อันนัน้เปนเรื่องของการปฏิบัติตามราชประเพณีตาง ๆ ก็ไมนาจะตองไปเขียนอธิบายใหมันชัดลงไป

ถึงขนาดนัน้ 

 ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  ขออนญุาตนะครับ คือเร่ืองนี้

เดี๋ยวสภารางรัฐธรรมนูญจะชวยอธิบายแนนอนลานเปอรเซ็นตนะครบั เดี๋ยวไดเติมแนครับ เพราะ

เดี๋ยวมีคนอธบิายไมรูเปนรอย ๆ หนาหรอืเปลา เพราะเดี๋ยวคนตองอธิบาย จริง ๆ ตอนที่ไป Trip 

กับทานเดโชทีไ่ปจังหวัดภูเก็ตกับจังหวัดระนองทานก็อธบิายใหฟง แตวาเดี๋ยวตองมคีนอธิบายแน 

แลวก็เขาใจวาทานเดโชทานลงชื่อเปนผูรับรองญัตติทานที่ ๑๐ อยูดวย เพราะฉะนั้นตองมีอธิบาย

ออกมาแนครับ ขอไวกอนไดไหมแลวเดี๋ยวเติม และเดี๋ยวมีคนชวยเติมใหเยอะแยะเลยครับในสภา

รางรัฐธรรมนญูครับ 

 ประธาน  :  ถาอยางนัน้ขออนุญาตวาเหลอื ๒ บรรทัดแรกไวกอนดีไหมคะ เพื่อ

รับรองความเปนพทุธศาสนกิชนขององคพระมหากษัตริยดังที่เปนสืบมาแตอดีตตามกฎมนเทียร

บาลและตามรฐัธรรมนูญทกุฉบับ ๒ บรรทดักอนนะคะ แลวก็คงจะตองเพิ่มเติมทีหลงัคะ ตอไป

มาตรา ๑๐ เลยคะ 

 นายกอสิทธิ์  เสรีวัฒนา  :  มาตรา ๑๐ พระมหากษัตริยทรงดํารงตําแหนงจอมทพั

ไทย เจตนารมณเพื่อสะทอนประวัติศาสตรอันยาวนานของประเทศไทย และชาวไทยที่ไดตอสูกับ

อริราชศัตรูภายใตการนาํของกษัตริยนักรบ ซึ่งเปนมิง่ขวัญธงชยัและศูนยรวมจิตใจของ 

 ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรต ิ วรปญญาอนันต  :  เดี๋ยวเอาสั้น ๆ กอน เอามาจาก

ไหนครับชวยบอกกอนเอามาจากหนังเรื่องสมเด็จพระนเรศวร หรือสมเด็จพระศรีสุริโยทัยหรือวา

พระเจาตากสนิ หรือเอาจากอะไร 

 นายกอสิทธิ์  เสรีวัฒนา  :  มีผสมรวมกนัระหวางของอาจารยหยุนกบัอาจารย

วิษณุครับตอนะครับ ซึ่งเปนมิ่งขวัญธงชัยและศูนยรวมจิตใจของทหารหาญ 

 ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  ไมตองอานตอก็ไดครับ เอา

ตรงที่วาขอความที่รวบรัดกนิใจที่สุดเอา Passage ตรงไหน เพราะวามันเหมือนเรากําลังดหูนงัพระ

นเรศวรอยูครับ 

 นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  รัฐธรรมนูญไทยบัญญัติเสมอมาวาพระมหากษัตริย

ทรงดํารงตาํแหนงจอมทัพไทยครับ เปนการบัญญัติพระราชฐานะใหทรงดํารงตาํแหนงนี้สืบมาจาก

คตินิยมโบราณซึ่งถือวาพระมหากษัตริยคือผูบัญชาการสูงสุดของกองทพัครับ แลวกม็ีที่เขาให 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                          สุรียรัตน ๖/๔ 

วันจนัทรที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ 

 

ขอสังเกตไววา ทรงดาํรงตําแหนงจอมทัพไทย มีความหมายกวางขวางเพยีงใด โดยมีความเหน็ ๒ 

ความเห็นนะครับ 

 ความเห็นแรก เหน็วาการดํารงตําแหนงจอมทัพไทยนั้น เปนการถวายพระเกียรต ิ

พระมหากษัตริยตามแบบพธิีเทานัน้ แททีจ่ริงแลวพระกษัตริยจะทรงบงัคับบัญชาและสั่งการทหาร 

ประการใดประการหนึง่ไมได เพราะขัดตอกฎหมายเกีย่วกับการบังคบับัญชาของทหาร 

 ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  เอาเหลือแค ๓ บรรทัดไดไหม

ครับวา รัฐธรรมนูญไทยบัญญัติเสมอมาวา พระมหากษตัริยทรงดํารงตําแหนงจอมทัพไทย  

การบัญญัติพระราชสถานะใหทรงดาํรงตาํแหนงนี้สืบเนือ่งมาจากคตนิิยมโบราณทีถ่ือวา 

พระมหากษัตริยเปนผูบงัคับบัญชาสูงสุดของกองทัพ ประมาณแคนี้จะพอไหมครับ 

 รองศาสตราจารยอําไพ  อินทรประเสริฐ  :  คือมาตรา ๑๐ คงหมายความวา 

พระองคทรงเปนจอมทัพบก จอมทพัเรือ จอมทัพอากาศ เพราะฉะนัน้ทาํอยางไรจะเขียนสัน้ ๆ 

ออกมาทํานองนี้ใหได เชนวา เจตนารมณหมายความวา พระมหากษตัริยทรงดํารงตําแหนง 

จอมทัพบก เรือ อากาศ ใชไหมคะ 

 นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ทานประธานครับ ขออนุญาต มิไดมีเจตนาจะแยงกบั 

อาจารยอําไพนะครับ แตวาถาเขียนอยางนั้นแลวก็จะเกดิความสับสนวา แลวตํารวจไปไหนครับ 

คือเวลานีเ้รากาํลังมองวาเราจะแปลความหมาย แลวทําไมถึงจะตองเปนจอมทัพครบั ที่มาของ

มาตรา ๑๐ คือวาแลวทําไมถึงตองดํารงตาํแหนงเปนถงึจอมทัพ เพื่อสรางขวัญหรือวาเพื่อใหการ

ทํางานมีประสิทธิภาพ หรือวาใหการปกครองประเทศมีความมัน่คงมากขึ้นหรือ อยางนีห้รือครับ 

เพราะฉะนัน้ผมวาถาไปแปลอยางนัน้จะครอบคลุมไมครบแลวก็จะยิง่งงไปใหญครับ 

 ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  คือทหารจงรักภักดีมาก แลวก ็

ธงชัยเฉลมิพลก็สําคัญมาก ผมไมเคยเปนทหารแตวาพีช่ายของภรรยาผมเปนทหารเรือ แลวเคย

อธิบาย เราไมเคยเปนทหารเราไมรูวาสําคญัขนาดไหน แลวทหารจงรกัภักดีตอพระมหากษัตริย

ขนาดไหน มีความสาํคัญมาก อยากจะเขยีนใหกระชับครับ เพียงแตวาเราตองอธบิายละเอยีด 

แคไหนในจุดนี้ เพราะจรงิ ๆ แลวในสายตาของทหาร พระมหากษัตริยสําคัญมากอยูแลว แลวก็

จงรักภักดี ความจงรกัภักดีตรงนี้มนัปฏิเสธไมไดอยูแลว ไมวาใครจะเปนรัฐบาลอะไรตาง ๆ ก็ไม

สนใจเทาพระมหากษัตริยอยูแลวสําหรับทหาร 

 ประธาน  :  ขออนุญาตวาโยงสัก ๒ - ๓ บรรทัด แลวหา Wording ทีผู่กโยง

เหมือนกับพระราชฐานะ ความจรงิแลวการที่ระบุมาตามนี้ก็คิดไวตั้งแตเร่ิมตนเชนเดยีวกนักับ 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                          สุรียรัตน ๖/๕ 

วันจนัทรที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ 

 

มาตรา ๙ ใชไหมวาพระมหากษัตริยทรงดาํรงตําแหนงจอมทัพไทย ก็ใหพระมหากษตัริยทรงดํารง

ตําแหนงจอมทัพไทยนัน้เปนการถวายพระเกียรติพระมหากษัตริยตามแบบพิธีมาตัง้แตดั้งเดิมอะไร

อยางนี้ ก็คือถวายพระเกยีรติตั้งแตเร่ิมตนมา เพราะฉะนัน้เอา Wording เปนการถวายพระเกยีรติ

แลวก็ในการนาํทพัอะไรอยางนี ้คือเอา Wording ตรงนี้มา เหมือนกับเปนศูนยรวมใจในการที่จะ

หลอมใจของกองทพั เวลาเกดิอะไรขึ้นมา คืออธิบายคําพูดทีน่องลอกมาถูกตองแลว ทาํอยางไร

เหมือนกับประเพณ ีอธิบายนี่คุณหญิงกุลทรัพยเขียนไดอันนี ้คือจะขอใหเปน Wording สักประเดน็

ที ่๑ ตั้งแตรัฐธรรมนูญฉบับแรกมาจนถึงปจจุบัน เปนเรื่องของมาตรานี ้ประเด็นที ่๒ เหมือนกับ

ทานเปนศูนยรวมใจของกองทัพทั้ง ๓ เหลาทพันะคะตรงสวนนี้ และเปนเหมือนกับเปนประเพณี

นิยม คือทุกคนก็รับรูอยางนีเ้หมือนกับเปนสัญญลักษณเลยตรงนัน้ ตรงนี้คําพูดจะทาํอยางไร 

 นายประโภชฌ  สภาวสุ  :  ทานประธานครับ ผมคิดวาเราควรจะตองสรุปเนื้อหา

กอน เอาเปนวาเนื้อหามีประเด็นอะไร เพื่อเปนการบานใหคุณหญิงทาน คุณหญงิทานก็อายุมาก

แลวนะครับ คอือยาใหยาก จนเกนิไป คือเอาเฉพาะตัวเนื้อหากอนวา เวลานี้เราลองสรุปกันสิครับ 

๑. คืออะไรครับ 

          

                  - ๗/๑ 
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  ประธาน  :  ขอที่ ๑ หมายถงึวาจริง ๆ เปนการถวายพระเกียรติพระมหากษัตริย

มาตั้งแตรัฐธรรมนูญฉบับแรก เปนการถวายพระเกยีรติทานนะคะ เปนศูนยรวมจิตใจของ 

กองทพัไทย 

  นายสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  คือเราบอกวาเปนเครื่องยืนยนัความสาํคัญ

ของพระมหากษัตริยในแงของการปองกนัความอยูรอดจากศัตรูของชาติทํานองนี้ไดไหมครับ  

มันไมใชสะทอนประวัติศาสตรนะครับ แตตองยืนยันถึงความสาํคัญในเชิงเนื้อหาวาสถาบัน

พระมหากษัตริยนั้นสาํคัญมาก เพราะฉะนัน้ในขณะนี้ถึงตองเขียนเอาไวอยางนี้ในรัฐธรรมนูญครับ 

๒ บรรทัดแรกนาจะเปนใจความสาํคัญอันหนึง่ และอีกอันหนึ่งก็คือ ๓ บรรทัดแรกของยอหนาที ่๒ 

ผมไมรูวาจะครบไหมไมรูวาจะเอาอะไรขึ้นกอนเอาอะไรขึ้นหลงั และจะเอา ๒ บรรทดัแรกของ 

ยอหนาแรกมาตอทายขอความในยอหนาที่ ๒  ๓ บรรทดัแรกจะไดหรือเปลาครับ 

  ประธาน  :  ลองดูคลาย ๆ กบัสาระสําคัญ Keyword ที่จะชวยใหคุณปทมาไปนํา

หารือคุณหญงิ เพื่อสะทอนประวัติศาสตรอันยาวนานของประเทศไทยกับชาวไทย บันทกึ

เจตนารมณ มาตรา ๑๐ ที่ระบุไปวาพระมหากษัตริยทรงดาํรงตําแหนงจอมทัพไทยนั้น จริง ๆ แลว

มีเจตนารมณอยางไรทีพู่ดถงึมา ซึ่งเราจะตองเหมือนกบัตองสะทอนมาต้ังแตฉบับแรกเลย อันนี ้

ไมเคยมีการเปลี่ยนเลยตั้งแตสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง 

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ผมลองเขียนดูเลน ๆ นะครับ มาตรา ๑๐ เจตนารมณ 

ผมใชของอาจารยสมเกยีรตินะครับ เพื่อยนืยนัถึงความสําคัญสูงสุดทีอ่งคพระมหากษัตริยมีตอ

ความมัน่คงและความปลอดภัยของคนในชาต ิ 

  ประธาน  :  เพื่อยืนยนัความสําคัญ 

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  เพื่อยนืยนัถึงความสาํคัญสูงสุดที่องคพระมหากษัตริย

มีตอความมัน่คงและความปลอดภัยของคนในชาติ 

  ประธาน  :  ส้ันแลวก็ครอบคลุมดีนะคะ 

  นายสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  ผมเหน็ดวยนะครับ ทีนี้ไมทราบวาตอง

กลาวถึงเรื่องที่ทานทรงเปนผูบัญชาการสงูสดุของกองทพั เพราะวาทรงเปนจอมทพัไทย เขาใจวา

รัฐธรรมนูญเราสมานฉันทแลวเราคํานึงถึงทั้งศาสนา ทั้งทหาร ทั้งอะไรดวย เราใหความสําคัญ 

ของทหาร 

  ประธาน  :  ละไวในฐานที่เขาใจดีไหมคะ 
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วันจนัทรที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ 

 

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ผมเหน็ดวยทีจ่ะไมตองใสรายละเอยีดลงไป เพราะจะ

เกิดความนอยเนื้อตํ่าใจกับลูกเสือชาวบานนะครับ แลวกเ็หลากาชาดทัง้หลาย เพราะเวลาออก

สงครามรบจรงิ ๆ คนพวกนีก้็ไมแพทหารซึง่มีอาวุธนะครับ เขาจะตองแบกเลือดไปชวย กาชาด

จะตองไป ลูกเสือชาวบานตองไปนะครับ อาสาสมัครทัง้หลาย อส. ทั้งหลายอกีเยอะแยะ พวกเขา

จะนอยเนื้อตํ่าใจเพราะวาเราไปมองแค ๓ เหลาทัพ 

  ประธาน  :  นาจะพอแลวคะ ถาอยางนัน้นะคะ เพื่อยนืยันความสําคญัสูงสุด 

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ตรงนี้ใหคุณหญิงกุลทรัพยอานเฉย ๆ ครับ 

  ประธาน  :  เดี๋ยวจะไปปรับ ทานอาจจะมาอีก ๒ หนาเลยไมรูนะ ถาอยางนัน้

หมายถงึวา Keyword ที่เราใหไปเปนอยางนีท้านอาจจะไปปรับ ตอไปมาตรา ๑๑ เชญิคะ 

  นางสาวกุลวณี  นิตกิุล  :  มาตรา ๑๑ พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจที่

จะสถาปนาฐานนัดรศักดิ์และพระราชทานเครื่องราชอสิริยาภรณ  

เจตนารมณ พระมหากษัตริยทรงมพีระราชอํานาจดังกลาวมาแตอดีต  

ซึ่งทรงใชตามพระราชอัธยาศัย แมจะเปลีย่นระบอบการปกครองแลวฐานนัดรศักดิ์กด็ี  

เครื่องราชอิสริยากรณก็ดีเปนเครื่องหมายที่แสดงออกถงึความเปนราชอาณาจักรซึง่มี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ดังนั้นการสถาปนาฐานนัดรศักดิ์และการมอบ

เครื่องราชอิสริยาภรณใหแกบุคคลใดยอมเปนพระราชอํานาจขององคพระมหากษัตริยโดยเฉพาะ 

ที่จะทรงสถาปนาและพระราชทาน ไมวาจะเปนฐานนัดรศักดิ์พระบรมวงศานุวงศ ฐานนัดรศักดิ์

พระราชาคณะ สมณศักดิ์และทรงไวซึง่พระราชอํานาจในการพระราชทานและเรียกคืน

เครื่องราชอิสริยาภรณทุกลาํดับหรือตระกลู แตการสถาปนาและถอดถอน ตลอดจนพระราชทาน

และเรียกคืนดงักลาวตองมนีายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีรับสนองพระบรมราชโองการ 

  นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  เร่ืององคมนตรอียูในมาตราตอ ๆ ไปก็ตองมผูีลงนาม

รับสนองพระบรมราชโองการ 

  ประธาน  :  บังเอิญของอาจารยมนตรหีนา ๗๒ ก็ไมไดมีอะไรเหมือนกนันะคะ 

เหมือนกับมาตรานี้จะตอเนือ่งเปนอะไรเหมือนกับเปนกฎหมายองักฤษ ถาจะอธิบายก็อธิบายส้ัน ๆ 

แบบประโยค   ประโยค 

  นายสมเกยีรติ  วรปญญาอนันต  :  ถาผมตีความ สถาปนาฐานนัดรศักดิ์และ

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณเปนกรณีซึ่งทานทรงรีคอมมิทชัน่คนทีท่ําคุณประโยชนใหกับ 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                                      วีรพร ๗/๓ 

วันจนัทรที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ 

 

แผนดิน และทานรับรองเห็นวาคนเหลานี้สมควรไดรับฐานันดรศักดิ์หรือเครื่องราชอิสริยาภรณ 

หลาย ๆ คนกป็ลาบปลื้มปตสูิงสุดในชีวิต บางคนก็ไมคดิวาจะไดดูเหมือนวาเปนอยางนั้น แตวา 

มันจําเปนตองเขียนถงึขนาดนั้นหรือเปลา ผมชักสงสยัวาลําพงัมาตรานีจ่ะเขียนใหส้ันก็ยังไมรูวาจะ

เขียนอยางไร หรือเปนอยางที่เคยคุยกับอาจารยอําไพหลายหนวาเรื่องบางเรื่องบางมาตราเขียนสัน้

ที่สุดวา คงเดมิตามรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ และที่เคยมีมากอน ๆ ไดหรือเปลา เจตนารมณไปทุก

มาตราหรือไม เพราะบางอยางไมตองบอก เพราะมนัอยูในตัวบทแลวไมรูวาจะยอมหรือไมครับ                                      

 

- ๘/๑ 
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  นายปญญา ประเสริฐศรี  :  ทานประธานครับ ผมเองผมยังเปนหวงอยูวา เวลา

เราเขียนอธิบายเจตนารมณ เราก็มักจะไปเอาอาจารยหยดุมาเปนหลัก เขียนไปเขียนมาจะ

กลายเปนตําราอาจารยหยุดทั้งฉบับเลย ซึง่ที่จริงนาจะไมใชอยางนัน้ ผมเร่ิมเหน็ดวยกับทีท่าน

อาจารยสมเกยีรติพูดวา บางเรื่องเราจะเขยีนวาคงเดิมตามรัฐธรรมนญูป ๒๕๔๐ ไวไดไหม ถาจะ

อธิบายกเ็ฉพาะเขียนคลุม ๆ กวาง ๆ และกบ็อกวานี่มนัเปนไปตามรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ ซึง่ป 

๒๕๔๐ จะเปนอยางไร ก็ไปสืบคน  

  ประธาน  :  ก็ถามวา มีกี่มาตราที่ไมเคยเปลี่ยนแปลงเลย อยางนี้แทบทุกอันที่เปน

ตั้งแตรัฐธรรมนูญฉบับแรกจนถึงปจจุบนั นัน่คือความจริง เราไมนาจะไปเขียน เพราะวา

เจตนารมณมนัชัดเจนแลว โดยเปนประเพณีปฏิบัติ สําหรับดิฉันคิดวาอยางนัน้นะคะ เพราะฉะนั้น

ก็ลองดูวาอะไรที่มีตั้งแตฉบับที่ ๑ จนกระทั่งถงึฉบับปจจุบัน ก็แสดงวาเหมือนกับเปนการยอมรับ 

เหมือนกับเปนประเพณีนยิมมาเลย เปนที่รับรู เพราะฉะนัน้เราก็อาจจะไมตองไปเขียนก็ได 

  นายปญญา ประเสริฐศรี  :  ทานประธานครับ ผมอยากเสนออีกอยางหนึง่ บางที

เราไมทราบเจตนารมณก็ไมจําเปนตองไปเขียนเจตนารมณ เพราะไมทราบ และกรรมาธิการรางเอง

ก็ไมไดหยิบยกประเด็นเหลานี้ข้ึนมาพิจารณาใหเหน็ชัด ถาหากเราจะมัวมาเขียนแลวคิดกันเอง มนั

จะกลายเปนเจตนารมณของพวกเราเอง มันไมใชเจตนารมณของการรางรัฐธรรมนญู เพราะฉะนัน้

ในเมื่อไมทราบ ก็ไมทราบ แลวลอกมาจากรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ ก็บอกวานี่คงเดิมตามป ๒๕๔๐  

สวนป ๒๕๔๐ ไมมีใครเขียนเจตนารมณ กเ็ปนเรื่องที่ไปคนกันเองในทางวชิาการ ในทางอะไร 

ก็ไปคนกัน 

  ประธาน  :  เชิญคุณประโภชฌคะ  

  นายประโภชฌ สภาวสุ  :  ผมเหน็แยงมาตั้งแตแรกเรื่องนี้นะครับ ผมคิดวา

ภาระหนาที่ของเรา คือเราทาํเจตนารมณ แลวเราเลือกทาํเฉพาะบางมาตรา และรุนลูกรุนหลานจะ

ไปเปดอะไรครับ จะไปดูจากที่ไหน ถาบอกวามนัมาตั้งแตฉบับที่ ๑ แลว คนที่เร่ิมตนศึกษาเรื่องนี้

แลวเขาจะไปรูไดอยางไร ในเมื่อเรานัง่อยูตรงนี้เรายังตอบไมไดเลย ถาเราไมรวมตัวกนัสรุป หาขอ

ยุติไมได ไมมีตุกตา มนัก็ไมมีใครพูดถึงอะไรเลย ปลอยใหเปนเรื่องคิดเอาเองเดากันเอง แลวเราจะ

มานัง่ทํากนัเฉพาะที่งาย ๆ พอยาก ๆ ปบก็เลิกทาํ  

  ประธาน  :  คือประเด็นบางอันได คือมันมทีี่มาที่ไปมนัไมใชนะครับ และเขาก ็

มอบหมายหนาที ่ถาอยางนัน้เรากลวัวาสิง่ที่เราคิดจะเปนเราคิดลําพัง อยางนี้กรรมาธิการ 
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ยกรางก็เขียนเจตนารมณตั้งแตแรกสิครับ ผมก็บอกในทีป่ระชุมแลววา มันเรื่องอะไร ทะลึ่งใหคนที่

ไมไดเขียนมานั่งคิดวาคนเขยีนคิดอยางไร มันเพี้ยนมาตัง้แตเร่ิมตนแลว แตในเมื่อมนัเพีย้นมา

อยางนี้ แลวเราก็ใชเงนิงบประมาณสภามาเยอะแยะแลว แลวเรามาบอกวาเราเลือกทําเฉพาะที่เรา

รูก็แลวกัน อันที่งายแลวกัน อันที่ยากเรากป็ลอยไป ใหลูกหลานไปคนหาเอาเอง แลวแตชางหัวมัน

ปะไร ไดหรือครับ ผมวามันไมใชวิถทีางของเรา ผมวาเราจะตองตัดสินใจตรงนี้ใหดนีะครับ 

เพราะวาบางอยางที่มนัคลายกับป ๒๕๔๐ แลวเราจะไปหาที่ไหนละครับ ถาไมใชเปนยุคนี ้ในเมือ่ 

ยุคนี้เจตนารมณเขาเพิ่งเริ่มคิดขึ้นมา คนที่เร่ิมทาํอะไรมันก็ตองยุงยากอยางนี้ละครับ ก็เราเริ่มเปน

คร้ังแรกนี่ครับ โรงเรียนนะรุนเราเปนรุนแรก คิดดูสิครับ เจตนารมณใชไหมครับ เราเปนรุนแรกใน

โรงเรียนนี้ เราก็ตองปวดหัวกับกฎเกณฑตาง ๆ ที่เราจะตองรวมกนัสราง สวนจะดี ไมดี รุนหลงัเขา 

จะไดทําตาม และก็แกไขสิ่งที่เราผิดพลาดไป ผมไมเหน็ดวยจริง ๆ นะครับ ที่จะปลอยใหตามไป  

เดี๋ยวก็จะเปนปลาสลิดกับปลาหมออยางที่ผมอธิบายนะครับ เดี๋ยวกจ็ะไปเปดดู อันนีก้็บอกใหมาดู

อันนี ้หาไมเจอ ไมรูหนาตาเปนอยางไรครับ  

  ประธาน  :  อันนี้ตองสั้น มนัเหมือนกับ ๒ มาตราที่บอกมา คือคอนขางจะ

ละเอียดออน จะเขียนก็ได เพราะวาไมใชจะใหแตประชาชนธรรมดา จะไปผูกโยงกบัการที่จะ

สถาปนาฐานนัดรศักดิ์ ทัง้พระบรมวงศานวุงศ กับพระราชาคณะ ตรงนั้นเองอาจจะเปนการยืนยัน

วา ทรงมีพระราชอํานาจ เปนการยนืยนัพระราชอํานาจที่จะทรงสถาปนาฐานนัดรศักดิ์ และ

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ถาอยางนั้นก็อาจจะลองเขียนในลกัษณะเชนนี ้

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ วรปญญาอนันต  :  ที่เมื่อสักครู ขอความสําคัญ  

ที่ทางทานประโภชฌอยากใหบันทึกเปนเจตนารมณไวกค็ือ เร่ืองการทาํคุณประโยชน ทําคุณความ

ดีนี่นะครับ ปนูบําเหน็จ จะใสไหมครับ เพราะวาเราเจอขอความทีว่า การสถาปนาฐานนัดรศักดิ์ 

และการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกบุคคลใด ยอมเปนพระราชอํานาจของ

พระมหากษัตริยโดยเฉพาะ ผมเขาใจวาองคพระมหากษตัริยไมตองใสในทุกมาตรา เพราะใสไว

มาตราเดียวทีม่ีคําวาองคพระมหากษัตริย ในมาตราอืน่นาจะใชคําวาพระมหากษตัริยเฉย ๆ ไม

ควรใชคําวาองคพระมหากษัตริยอีก ทีนีป้ระเด็นตรงนีรั้บไหมครับวา เปนพระราชอาํนาจโดยเฉพาะ 

โดยไมจําเปนตองพูดเรื่องผูรับสนองพระบรมราชโองการ คือเอาใหกระชับนะครับ ปญหาก็คือวา 

ควรจะตองพูดตอไปวา เหตุในการพระราชทาน มเีหตุอะไรไดบาง เพราะเหตุสําคัญจริง ๆ แลว 

หลักก็คือวาทาํคุณประโยชนใหกับแผนดนิ ถาใสก็ตองใสวา หรือตามพระราชอัธยาศัย ทีนี้ขอความ

เหมาะหรือเปลาไมทราบนะครับ ตองถามคนที่อยูในรั้วในวงัครับ 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                       สุรียรัตน  ๘/๓ 

วันจนัทรที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ 

 

  นายประโภชฌ สภาวสุ  :  ผมรูจักกับรองราชเลขาธิการทานหนึ่งนะครับ ถาขอ

สงสัยนีเ้ราปรกึษาทานได แตอยางนอยเราก็ Exercise ตัวเราเองเสยีระดับหนึง่กอน แลวเราก็ไม

ตองกังวลหรอกครับวามนัจะผิดจะอะไร แลวเดี๋ยวเรากท็าํเรื่องเสนอไปขอคําแนะนาํ หรือวาจะเชิญ

ทานมาที่คณะกรรมาธิการกไ็ด ใหความเหน็เปนการสวนตัวเพื่อปรึกษา ผมถามใหไดครับ ผมสนทิ

กันมากครับ 

  ประธาน  :  ลองดูสิวาจะใช Wording อะไร อาจารยมี ๒ บรรทัดวาอยางไรคะ 

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ วรปญญาอนันต  :  ๒ บรรทัดที่วาคือ การสถาปนา

ฐานนัดรศักดิ์ และพระราชทานเครื่องราชอสิริยาภรณใหแกบุคคลใด ยอมเปนพระราชอํานาจของ

พระมหากษัตริยโดยเฉพาะ อีกอันหนึง่นาจะอยูในเครื่องหมายวงเล็บหรือเปลานะครับวา  

เปนขอเสนอ และอีกยอหนาหนึง่ ไมรูจะใชคําวาอะไร ถาเราใชคําวาตามปกติ ยิง่ไปกนัใหญเลย 

เพราะตามปกติพระราชทานในกรณีไหน ใสก็ไมรูจะใสอยางไร เอาเปนวา เราเอา Heading ตรงนี้

ไววาจะใส Keyword ก็คือวา ควรจะตองพูดถึงวา มักเปนกรณีผูทาํประโยชนใหกับแผนดิน  

หรือปูนบาํเหน็จนีน่ะครับ และตามพระราชอัธยาศัย ทนีีเ้ราจะไดมีประเด็นไปหารือเปนตัวรางไว

กอน เปนขอเสนอขีดเสนใต เปนขอเสนอวาใหพจิารณาประเด็นนีว้า ควรจะตองคํานึงถงึสิง่เหลานี้

หรือเปลานะครับ จริง ๆ แลวเราใสคําวาคาํนึงถงึก็อันตรายอีก ไมรูจะใชคําวาอะไรนะครับ ตอนนี้ก็

ยังนกึหาคําที่เหมาะสมไมไดครับ 

  ประธาน  :  ตกลงจะเปนวา การสถาปนาฐานนัดรศักดิ์ บรรทัดที่ ๔ ใชไหมคะ 

การสถาปนาฐานนัดรศักดิ์และการมอบเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกบุคคลใด ยอมเปนพระราช

อํานาจของพระมหากษัตริยโดยเฉพาะ  

  ผูชวยศาสตราจารยสมเกยีรติ วรปญญาอนันต  :  และอีกยอหนาหนึ่งวงเล็บวา  

เปนขอเสนอวาควรคํานงึถงึประเด็นตอไปนี้ ๑. ก็คือ เปนไปตามพระราชอัธยาศัย ๒. เปนกรณ ี

ผูทําคุณประโยชน หรือปูนบาํเหน็จ ผูทาํคุณประโยชนใหแกแผนดิน หรือเปนการปนูบําเหน็จ

ความชอบนะครับ 

  นายปญญา ประเสริฐศรี  :  ผมจําไดวา มนัจะมีระเบียบวาดวยการขอ

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ซึ่งอนันี้เปนระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรี และมนัก็จะกําหนดไว

วา คนทีจ่ะมีคณุสมบัติที่จะไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณในแตละตระกลูมีอยางไรบางนะครับ อัน

นั้นกระมังครับที่จะเปนเหตุผลในเรื่องวา คนที่ควรจะไดรับเครื่องราชอสิริยาภรณ แตเร่ือง 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                         สุรียรัตน  ๘/๔ 

วันจนัทรที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ 

 

ฐานนัดรศักดิ์นี่เขาใจวา คงจะเปนไปตามพระราชอัธยาศัยของพระองคทาน หรือเปนไปตาม 

กฎมณเฑียรบาลที่มีอยู  

  ประธาน  :  เปนพระราชอํานาจโดยเฉพาะ ไมวาจะเปนตามพระราชอัธยาศัย จะ

มีบางสวนที่บางตระกูลจะม ีแตบางสวนกจ็ะเปนพระราชอํานาจตามพระราชอัธยาศัย เพราะถา

เราเขียนตรงนีก้็จะกวางไป เราก็เอาเพียงแคนี้ โดยเฉพาะอยางนี ้และก็อาจจะไปดู เดี๋ยวอาจจะให

ทางสํานักราชเลขาธิการอาจจะเพิม่เติมมา ทีนี้อาจจะมอบคุณประโภชฌไปสอบถามสวนตวักับ

ทางรองราชเลขาธิการ แตในขณะเดียวกนัมอบคุณปทมารวบรวมประเด็น หารือกับคุณหญิงกุล

ทรัพย เพราะ ๑. คุณหญิงทานเปนอธิบดีกรมศิลปากรมากอน ๒. ทานเคยอยูหอสมุดแหงชาติ  

๓. ทานจะทําเรื่องเกี่ยวกับพระราชวงศทั้งหมดเลย  

  นายประโภชฌ สภาวสุ  :  คุณหญิงนาจะสุดทายไดนะครับ ถาเรามีรายละเอยีด 

ตรงนี้ เพราะเราก็จะตองผานบอรดใหญของเราอยูดี ก็คงจะพอแลว 

  ประธาน  :  เพื่อใหมันมี Wording ไป ถาเปนไปไดเพื่อความรวดเร็ว ดิฉันคิดวาถา

อะไรที่เกี่ยวกบัหมวดนี้ อาจจะรบกวนหารือกับคุณหญิงดูนิดหนึง่ดีไหมคะ คุณปทมาไปดวย แลว

ลองหารือกับคุณหญิงดู เพยีงแตบอกเจตนารมณของเราวา เพราะเราเปนรุนแรก เราเองอยากจะมี

เจตนารมณที่ใหครอบคลุมสักเล็กนอยก็ไดนะคะ ดิฉันมนีัดไว ขอประทานโทษ มอบใหทานรองนะ

คะ พอดีมนีัดประชุมไวบาย ๑๕.๓๐ นาฬกิา ที่กระทรวงคะ 

 

-  ๙/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                  วีรพร ๙/๑ 

วันจนัทรที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ 

 

 (ผูชวยศาสตราจารยสมเกียรติ  วรปญญาอนันต ทาํหนาที่ประธานในทีป่ระชุม) 

 ประธาน  :  ผมไมทราบวาเราตกลงกนัวาจะประชุมกนัถึงกี่โมงครับ ตกลงวา

ประชุมถึง ๑๖.๓๐ นาฬกิา โอ.เค. ครับ ถาอยางนัน้เราประชุมถึง ๑๖.๓๐ นาฬิกา ถาถึงเวลา 

๑๖.๓๐ นาฬกิา เราตัดแลวก็ไปคร้ังตอ ๆ ไป เพราะฉะนัน้ตรงนี้ผมขออนุญาตไปที่มาตรา ๑๒ 

นะครับ เชิญครับ 

 นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  มาตรา ๑๒ พระกษัตริยทรงเลือกและทรงแตงตั้ง

ผูทรงคุณวุฒิเปนประธานองคมนตรีคนหนึง่และองคมนตรีอ่ืนอีกไมเกนิสิบแปดคนประกอบเปน

คณะองคมนตรี  

  คณะองคมนตรีมีหนาทีถ่วายความเหน็ตอพระกษัตริยในพระราชกรณยีกิจทัง้ปวง

ที่พระมหากษตัริยทรงปรึกษา และมหีนาทีอ่ื่นตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญนี ้ 

  เจตนารมณ พระมหากษัตริยทรงมพีระราชอํานาจในการแตงตั้งและถอดถอน

องคมนตรี คณะองคมนตร ีเปนคณะที่ปรึกษาขององคพระมหากษัตริย คือทําหนาที่เปนคณะที่

ปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจทั้งปวง คณะองคมนตรีตามมาตรานีม้ีไดรวมกนัไมเกนิ 

๑๙ คน กลาวคือ ประกอบดวยประธานองคมนตรีคนหนึง่ และองคมนตรีอ่ืนอีกไมเกนิ ๑๘ คน 

หนาที่อ่ืนตามรัฐธรรมนูญ คอืหนาที่ตามมาตรา ๑๙ เร่ืองเสนอชื่อผูที่สมควรเปนผูสําเร็จราชการ

แทนพระองค และมาตรา ๒๓ คือเสนอพระนามผูสืบราชสันตติวงศตามกฎมณเฑียรบาลวาดวย

การสืบราชสนัตติวงศ พทุธศกัราช ๒๔๖๗ ตอรัฐสภาเพื่อขอความเหน็ชอบ คงเดิมตามป ๒๕๔๐ 

โดยไมมีการแกไขครับ 

 ประธาน  :  มีความเห็นอะไรไหมครับ เชญิทานประโภชฌครับ 

 นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ในรายละเอยีดของจํานวนองคมนตรีวามทีั้งหมด 

กี่ทาน แยกเปนกีท่าน ประธาน ๑ ทาน องคมนตรีกี่ทานนะครับ ลงไปในรายละเอียด ผมวา 

ไมนาจะจําเปนที่จะพูดถงึเจตนารมณ คือมันลงในรายละเอียดมากไปครับ 

 ประธาน  :  ผมก็เหน็ดวยครับ วาใหตัดตรงนี้ออกเพราะอยูในตัวบทอยูแลวครับ 

 นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ครับ  ขอบคุณครับ 

 ประธาน  :  ตอครับ ทานประโภชฌมีเพิ่มเติมไหมครับ 

 นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ไมมีอะไรแลวครับ 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                   วีรพร ๙/๒ 

วันจนัทรที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ 

 

 ประธาน  :  ผมหารือครับวา เขาใจวายอหนาแรกคงพอใชได มีพิมพขอความตก

อะไรไปบาง แตเขาอานขอความครบแลว คําวา องคมนตรี พิมพผิดคงเห็นแลวนะครบั ทนีี้ยอ

หนาที ่๒ ครับ ผมขออนุญาตหารือวาเราตองอธิบายไวหรือเปลาครับวา ไปโยงทีม่าตรา ๑๙ 

มาตรา ๒๓ แลวก็มาตรา ๒๓ ก็จะมีอางองิไปถึงกฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศ 

พุทธศกัราช ๒๔๖๗ จาํเปนตองกลาวถึงหรือไมครับ คือถาตามความเห็นผมนี่ผมเหน็วา 

ไมจําเปนครับ 

 นายปญญา  ประเสริฐศรี  :  ถาหากวาจะเขียนตองเอามาใหครบเลยนะครับ ตอง

ครบจริง ๆ นะครับ ตกไมได 

 ประธาน  :  ถาเขียนแตเพียงวา พระมหากษัตริยทรงมพีระราชอํานาจในการ

แตงตั้งและถอดถอนองคมนตรี คณะองคมนตรีเปนคณะที่ปรึกษาของพระมหากษตัริย ไมมีคําวา 

องค คือทาํหนาที่เปนคณะทีป่รึกษาในเรื่องเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจทั้งปวงแลวก็จบแคนี้ครับ  

แคนี้จะพอไหมครับ 

 นางสาวปทมา  สูบกําปง  :  ขออนุญาตคะ ถาจะปรับเปน เพื่อ นาจะ โอ.เค. กวา

ไหมคะ เพื่อทาํหนาที่เปนคณะที่ปรึกษา เพราะวา ถาคอืทําหนาที ่มนัดูแปลก ๆ 

 ประธาน  :  ไดใชไหมครับ เปลี่ยน คือ เปน เพื่อทาํหนาที่เปนคณะที่ปรึกษา  

นะครับ ตรงนี้เทากับวาเราพดูถึงในแงที่เปนคณะบุคคล ก็คือคณะองคมนตรี พอไดนะครับ เปน

คณะที่ปรึกษาในเรื่องเกีย่วกบั ลองเปลีย่น คือ เปน เพื่อ เพื่อทาํหนาที่เปนคณะที่ปรึกษาในเรื่อง

เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจทัง้ปวง แคนีพ้อไหมครับ ไดไหมครับ เชิญทานประโภชฌครับ 

 นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ขอบคุณทานประธานครับ ผมวามองดูแลวนี ่การเขียน

เจตนารมณในมาตรานีจ้ริง ๆ แลวเขียนไปเขียนมาจะสูตวัมาตราไมไดเลยนะครับ คือมันดู

เหมือนกับวาไมไดถอดเจตนารมณมา เหมอืนกับอธิบายมาตราแลวกพ็กัไวนะครับ คอืมันไมได

หมายถงึวา แลวทาํไมตองมมีาตรานี ้คือหมายความวา คือมันไมใชเจตนารมณ ผมวามนัคือการ

ลอคําพูดมาวางไวเทานัน้เอง อยางถาบอกวามีหนาที่อะไร ก็มีอยูแลวในวรรคสอง มาตรา ๑๒ ครับ 

ก็เขียนอยูแลว มีหนาที ่แลวจะตองเขียนเจตนารมณอยางนี้ทาํไม เหมอืนเหตทุี่เราตองใสเสื้อสูท 

สีเขมเขามาประชุมเมื่อมทีางการ แลวเราก็บอกวาสีเขมนี่คือสีน้ําเงนิ สีน้ําเงินเขม สีเทาเขมอะไร

อยางนี้ เฉดนี้ แลวทําไมละ ทําไมถงึตองเปนสูทสีเขมเพราะอะไรมันถงึดูเปนทางการละ ทาํไมไมใส 

Blazer เวลามาเปนทางการ เพราะ Blazer มันดูแลวมัน Casual ไหม มันไมใช Uniform นี่มนัไมใช

เจตนารมณมนัเปนการเขียนมาลอ ๆ แลวก็มาพักไวเทานัน้นะครับ 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                             วีรพร ๙/๓ 

วันจนัทรที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ 

 

 ประธาน  :  ถาคิดวาเราเติมอะไรไดแลว แลวก็ตรงเติมได ทีนี้ผมไมรูวาที่ศึกษา 

มาจริง ๆ แลวมีอะไรคิดไวในใจที่ลังเลวาจะเติม ไมเติมอยางไรหรือเปลา เชิญครับ 

 นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  ขอชี้แจงนะครบั ตั้งแตมาตรานี้เปนตนไปกค็ือดูมาจาก

หนงัสือจากที่ไดเรียนไปครับ อาจารยวิษณดุวยครับ ก็คือเทียบหลายอาจารยและหลายหนังสือ

ครับ ก็เลยหลงัจากนี้เปนตนไปสวนใหญจะเปนอธิบายความหมายในมาตรานัน้ทั้งนั้นเลยครับ  

ผมก็เขาใจนะครับวามันไมใชเจตนารมณ แตจะใหเขียนเองก็ยงักงัวลอยูครับ เพราะเปนหมวด 

ที่อันตรายมากไปหนอยครับ ขอบคุณครับ 

 นางสาวปทมา  สูบกําปง  :  มาตรานี้ไมแนใจวาจะเปนพระราชอํานาจของ

พระมหากษัตริย โดยเฉพาะเหมือนกับมาตรา ๑๑ ดวยหรือเปลาคะ เพราะวาถาเกดิวาขางบน 

เราใชวาเปน พระราชอํานาจ โดยเฉพาะของพระองคทานนะคะ มาตรานี้มนัจะเปนประเด็น 

ดวยไหม  

 ประธาน  :  ผมขอหารือใชไหมครับ เพราะจริง ๆ ใชใชไหมครับ ถาใชเติมวา เปน

พระราชอํานาจของพระมหากษัตริย โดยเฉพาะนะครับ เติมเขาไปตอนทายใชไหมครับ และเปน

พระราชอํานาจของพระมหากษัตริย 

 นางสาวปทมา  สูบกําปง  :  ใหตนประโยคนะคะ ตนประโยคบอกวา ทรงมพีระ

ราชอํานาจอยูแลวคะ ก ็โดยเฉพาะ จะตองใสตรงนั้นได 

 ประธาน  :  พระมหากษัตริยทรงมพีระราชอํานาจ ทําไมเราไมเติมตอนทายวา 

และเปนพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยโดยเฉพาะ เพราะมนัเหมอืนกับอีก ๒ Concept ตอง

ไปรวมกนัเปนคําขยายหรือเปลาครับ คือประโยคยาว ๆ ปบก็จะงงหรือเปลาไมทราบ ไมทราบวา 

ถาเราจะเขียนเติมขางหลังแทนวา และเปนพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยโดยเฉพาะ  

จะดีกวา หรือจะสูไปเขียนใหกระชับไปรวมกันขางหนาไมได ขออนุญาตหารือไปดวยนะครับ  

ถาเติมไปจะดีข้ึนใชไหมครับ เหน็ดวยใชไหมครับวาเติมแลวดีข้ึน จะตอบคําถามหรือยังครับวา 

ทําไมตองมีมาตรา ๑๒ ผมเขาใจวามาตรานี้ศาลรัฐธรรมนูญคงไมรับวนิิจฉัย เปนพระราชอํานาจ

ของพระมหากษัตริย แตถาเขียนอยางนี้ศาลรัฐธรรมนญูก็จะเขาใจแลว ถาทานไมเขาใจ พออาน

แลวเปนพระราชอํานาจโดยเฉพาะของกษตัริยนี่นะครับก็จะไมมายุงอะไรกับมาตรานี้ แลวก็คนที่

จะยื่นฎีกา คนที่จะอะไรถาอานใหดี เปนพระราชอํานาจของมหากษัตริยโดยเฉพาะ เพราะฉะนัน้ไป

อาจจะระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท แตวาเราเขียนไมได แตเขียนโดยนัยวาเปนพระราชอํานาจ

โดยเฉพาะของพระมหากษตัริย เอาอยางนั้นนะครับ เพราะฉะนัน้ผมขออนุญาตเสนอเลยนะครับ 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                              วีรพร ๙/๔ 

วันจนัทรที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ 

 

จะไดผานมาตรานี้เพราะเติมขางทายแลวนะครับ เติมขางทายคงยงัไดความครบอยูนะครับ และ

เปนพระราชอาํนาจของพระมหากษัตริยโดยเฉพาะ ตอไปมาตรา ๑๓ นะครับ เชิญครับ 

 นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  มาตรา ๑๓ การเลือกและแตงตั้งองคมนตรีหรือการให

องคมนตรีพนจากตําแหนง ใหเปนไปตามพระราชอัธยาศัย  

  ใหประธานรัฐสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งประธาน

องคมนตรี หรือใหประธานองคมนตรีพนจากตําแหนง  

  ใหประธานองมนตรีเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งองคมนตรี

อ่ืนหรือใหองคมนตรีอ่ืนพนจากตําแหนง  

  เจตนารมณ พระราชอํานาจในการแตงตั้งและถอดถอนองคมนตรีเปนไปตาม 

พระราชอัธยาศัย ซึ่งหมายความวาพระองคจะทรงมพีระราชวินจิฉัยเปนประการก็ไดไมข้ึนตอ

คําแนะนําของบุคคลใด ๆ แตการแตงตั้งหรือการใหองคมนตรีพนจากตําแหนงจําเปนตองมีผูสนอง

รับพระบรมราชโองการ สวนวรรคสอง วรรคสาม เปนคําอธิบายความขอไมกลาวถงึแลวกันนะครบั 

 ประธาน  :  วรรคสองเสนอใหตัดออกใชไหมครับ 

 นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  ก็เปนอธิบายตัวบทเลยนะครับ 

 ประธาน  :  มันตองอธิบายหรือเปลาครับ ถาอธบิายตวับทก็ไมตองใชไหมครับ  

มันตองตอบคาํถามมากกวาเขียนไวทําไม โอ.เค. อันนี้ตัดออกไปนะครับ ผมเขาใจวาขอความใน

ยอหนาแรกตองเปนวา ประโยคสุดทายนะครับ การแตงตั้งหรือการใหองคมนตรีพนจากตําแหนง 

จําเปนตองมีผูรับสนองพระบรมราชโองการ พอดีเขียนคําผิด จําเปนตองมีผูรับสนองพระบรม 

ราชโองการ แตวาไมรูจะเขียนไวอยางนี้ ๔ บรรทัดนี้มันตรงหรือเปลาครับ มันใชหรือเปลา 

ขออนุญาต ขอความเห็นหนอยนะครับ คอืไมรูเราตองเขียนหรือเปลาวาคําวา องคมนตรี ในมาตรา 

๑๓ วรรคหนึง่ คลุมหมด ไมวาองคนมนตรีหรือประธานองคมนตรี เหมอืนกับรัฐมนตรีนี่ก็คลุมหมด 

ไมวาคนที่เปนรองนายกหรือวานายกรัฐมนตรี ทุกคนก็เปนรัฐมนตรหีมด แลวก็เปนไปตาม 

พระราชอัธยาศัย ถาไมมี มาตรา ๑๒ เมื่อสักครูนี้เราเติมไปแลววาเปนพระราชอํานาจของ

พระมหากษัตริย โดยเฉพาะ เพราะฉะนั้นดูเหมือนวามาตรา ๑๓ ซึ่งตอจากมาตรา ๑๒ คงไมตอง

พูดซ้ําอีกวาเปนพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยโดยเฉพาะ และคําสําคัญในมาตรา ๑๓ เปน

เร่ืองที่วาการแตงตั้งหรือใหพนจากตําแหนงองคมนตรีนัน้ใหเปนไปตามพระราชอัธยาศัยครับ  

ขออนุญาตขอความเห็นของทานโสมสุดาครับ 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                               วีรพร ๙/๕ 

วันจนัทรที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ 

 

 นางโสมสุดา  ลียะวณิช  :  เรียนถามที่ประชุมคะวา และพระราชอาํนาจในการ

แตงตั้งและถอดถอนองคมนตรีเปนไปตามพระราชอัธยาศัย แคนี้คะ เสนอวาแคนี้จะพอหรือไม 

เพราะวาไมตองไปอธิบายวาซึ่งหมายความวา พระองคจะทรงมีพระราชวนิิจฉัยประการใด ไมได

ข้ึนตอคําแนะนําของบุคคลใด ๆ ซึ่งก็รูสึกมนัจะเยิน่เยอหรือเปลาไมทราบนะคะ แตการแตงตั้งหรือ

การใหองคมนตรีพนจากตําแหนงจําเปนตองมีผูรับสนองพระบรมราชโองการ ซึ่งมนัคอนขาง

ชัดเจนในจุดทีเ่ขียนนีน่ะคะ มันอยูในวรรคสองในมาตรา ๑๓ อยูแลว กบ็อกวาจะตองมีรัฐสภา 

ประธานรัฐสภาตองลงนามรับรองอะไรอยางนี้ แลวก็ในหนาถัดไปก็ใหประธานองคมนตรีเปนผู 

ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ ซึง่ถาไมอยางนัน้เราตองเขียนแจงทัง้ ๓ วรรคเลยคะอาจารย 

ใชไหมคะ มีสภารับแลวก็มปีระธานองคมนตรีรับอีก อยางนั้นหรือเปลาคะ 

 ประธาน  :  ตกลงวาเสนอเขียนสัน้ ๆ ประโยคเดียวใชไหมครับวา ใหเปนไปตาม 

พระราชอัธยาศัย เชิญทานประโภชฌครับ   

 

                        - ๑๐/๑ 

        

 

           -

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                      สุรียรัตน ๑๐/๑ 

วันจนัทรที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ 

 

 นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  คืออยางนี้นะครับ ๒ - ๓ มาตราหลงั ๆ ผม

เปรียบเทียบกบับุคคลสรางทีมงานขึ้นมาใหตนนั้นทํางานไดมีประสิทธิภาพสงูสุดกค็ือทีมงานขึน้มา 

ใชไหมครับ ทนีี้เจตนารมณของคนที่ตัง้ขึ้นมาก็คือเพื่อที่จะใหคนที่เขียนรัฐธรรมนญูตองการให

บุคคลนี้ทํางานและมีประสิทธิภาพสูงสุดจึงไดใหไว แตเวลานี้เจตนารมณแตละอันที่เขียนมา เขียน

เพื่ออธิบายวามันเปนอยางนี ้ๆ ซึ่งมันไมใชเจตนารมณ แตก็ถามวาจะเขียนอยางไรผมก็เขียนไม

ออกเหมือนกนั ผมนึกอยางไรก็เขียนไมออกวาจะเขียนอะไร นอกจากอธิบายไปตามอยางนี ้จริง ๆ 

ก็ไมไดตางอะไรกับมาตราเลย ไมไดมีอะไรที่จะทาํใหเปนวิสัยทัศนที่โผลออกไปนอกเหนือจาก

มาตราเลย คอืบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพลกัษณะอยางนีจ้ึงจะตองมีองคมนตรี  

จึงจะตองทําโนนทํานี้ จึงจะตองมีจํานวนเทานั้นเทานี ้ไมมากกวานี้แลวก็ไมนอยกวานี ้เปนสัดสวน

ขนาดนี ้เจตนาก็เพื่อใหไดประสิทธิภาพสูงสุดมากกวา จริง ๆ แลวแตกไ็มมีใครกลาเขียน 

ลักษณะนี้ครับ 

 ประธาน  :  คือเรารูอยูแลวใชไหมครับวาองคมนตรีมหีลายสาย แลวกม็ีทุกสาย

เลย อยางเชนสายกฎหมายก็มีหลายทานที่ไดรับแตงตั้ง แลวก็เปนเกยีรติสูงสุดในชีวติ ผมเคยอาน

ทุกคนภูมิใจมาก ใหไปตายก็ยอมอาจารยสัญญาบอก ในหลวงสัง่ใหไปตายก็ยอม ในหลวงสัง่ให

ทานไปเปนนายกรัฐมนตรทีางทีว ีเสร็จแลวก็มีผูรับสนองเปนรองประธาน ซึง่ทาํหนาที่รักษาการ 

ในตําแหนงประธานรัฐสภา เปนผูรับสนองพระบรมราชโองการอะไรตาง ๆ อาจารยสัญญา 

ถึงขนาดบอกวาสั่งใหไปตายก็ยอม แลวถามถาคณะปฏิวัติแลวไปทาบทามอาจารยสัญญา 

อาจารยสัญญาปฏิเสธทนัทเีลย แตอันนี้ไมใช ในหลวงทานรับส่ัง ถาสัง่ใหไปตายกย็อม พอหมวดนี้

ไมรูจะเขียนอยางไรครับ ถาหมวดอืน่อยางหมวด ๑ ที่เราพิจารณากนัไปแลว เรากพ็ยายามเขียน

กันตั้งหลายสวนใชไหมครับ พอถงึหมวดนีก้็ไมกลาเขียนอะไรแลว เอาเปนวาเราเขาใจวาหมวดอืน่

เราจะทาํหนาที่ใหดีกวานี้ไดไหมครับ คือหมวดนีก้็ไมรูจะเขียนอยางไรเหมือนกันครับ เรากท็ําเปน

ซื่อบ้ือไปครับวาเราอธิบายไปใหมันจบหมวดนี้ไปไดไหมครับ เพราะไมอยางนัน้จะตองอาง

รัฐธรรมนูญฉบับ ป ๒๕๔๐ แลวก็ตามนิติโบราณราชประเพณี ไมรูจะใชคําวาอะไร มนัมีคําอยู

หลายคาํ เราไมใชคํานี ้เราใชคําวาอะไรไมรู แตวาผมเคยเจออาจารยทางคณะนิติศาสตร

จุฬาลงกรณหลายทาน เขาใชคําวา นิติโบราณราชประเพณี อะไรดวย อาจารยบวรศักดิ์หรือใคร 

ผมจําไมไดวาใคร เอาคําที่เหมาะสมแลวก็ใสลงไป แตไมรูวาจาํเปนตองอางเฉพาะรฐัธรรมนูญ  
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ป ๒๕๔๐ หรือควรตองอางเทาความขึน้ไปถึงอันอืน่ดวยหรือเปลา ยอนขึ้นไปไดถึง ป ๒๔๗๕ หรือ

เปลาผมไมรู ลองไปคนดูไหมครับ หมวดนี้เขียนอยางนี้มาตั้งแตเมื่อไร ไมรูวาไดดูตัวบท ป ๒๔๗๕ 

หรือฉบับอ่ืนไหมครับ ขอบพระคุณนะครบัทานประโภชฌ ไมทราบวาเราลองคนดหูรือเปลาครับ 

 นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  ไดลองเปดดูแลวครับ สวนใหญจะเปนแบบนี้นะครับ 

อาจจะปรับถอยคําบางเปนคําบางคาํครับ  

 ประธาน  :  ถึงป ๒๔๗๕ ไหมครับ 

 นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  ถึงครับ 

 ประธาน  :  ถึงป ๒๔๗๕ กต็องเทาวาเปนไปตามรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ แลวก็เปน 

หลักการเดียวกันนี้ตั้งแตรัฐธรรมนูญฉบับแรกหรือวาฉบับ ป ๒๔๗๕ กว็าไป เขาใจวาคงไมใช

รัฐธรรมนูญฉบับช่ัวคราว วนัที ่๒๔ มิถนุายน แน เทาที่เคยอานประวตัิศาสตรอยู วนัที ่๒๔ 

มิถุนายน หรือคําประกาศของคณะราษฎรบางทีไมถนอมน้ําใจเลยกับสถาบันพระมหากษัตริย อัน

นี้พูดตามตรงนะครับ แตวาของแทที่ออกมาคือฉบับถาวร วนัที ่๑๐ ธนัวาคม อันนัน้เขาใจวา 

มีถอยคําที่มีความเหมาะสมแลวก็ในหลวงรัชกาลที ่๗ ทานพระราชทานรัฐธรรมนูญ ฉบับถาวร  

ทีนีถ้าสอดคลองแม Wording มันเปนไปตามภาษาแตละยุคสมัย แตวาความเหน็ผม ผมคิดวาเรา

อางไปถงึรัฐธรรมนูญ ฉบับถาวร ป ๒๔๗๕ ได ไดไหมครับ หมวดนี้ในหลาย ๆ อันมนัเปนอยางนี ้

มาตั้งนานแลว และจริง ๆ มันตองอางไปนิติโบราณราชประเพณีอะไรดวย มนัก็เปนอยางนี้มาอยู

กอนทีจ่ะมีรัฐธรรมนูญดวยซ้ํานะครับ ไมรูวาอางลงไปสําหรับหมวดนี้ทัง้หมวดอางไปอยางนี้จะได

หรือเปลาครับ เกือบจะทุกมาตราเลยถาใสไดใสลงไป ถาใสไมไดจริง ๆ ก็ไมตองใส มาตรา ๘ ก็ไมรู

เร่ิมเขียนอยางนี้มันตองควรยอนไป มาตรา ๙ ผมก็ไมทราบเปนอยางนี้ตั้งแตปไหนก็ไมรู เชิญครับ 

 นายปญญา  ประเสริฐศรี  :  ทานประธานครับ ถาจะเขยีนอยางที่ทานประธานวา 

เราเขียนไวตนหมวดไดไหม กอนทีจ่ะขึ้นมาตราวา ในหมวดที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริยมันเปนเรื่อง

ที่มีรัฐธรรมนญูตั้งแตในอดีตที่ผานมา 

 ประธาน  :  ที่ผมเสนอนี่เสนอใหมันอยูในหมายเหต ุคือพูดซ้ําก็ไมเปนไร เพราะวา

ดูลําบากเหมือนกนัวาไปขึ้นตนหมวด ทีนี ้Format ของเราเราวาง Format อยางนี้แลวก็พูดซ้าํ

พอจะไดหรือไม เพราะวามีตัง้แตมาตรา ๘ ไปจนถึง ไมรูจบที่มาตราอะไร เยอะใชไหมครับ 

 นายปญญา  ประเสริฐศรี  :  คืออยางนี้มนัจะทุกมาตราเลยที่จะตองซ้ํา ๆ อยู

อยางนัน้  
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 ประธาน  :  จะไดตอบคนทีดู่เจาะเปนมาตราครับ และเดี๋ยวผมก็เกรงอยูอยางหนึ่ง 

เขียนไวตนหมวดแลวเขาบอกไมเหน็เขียนไมเหน็อะไร แตถาเขียนเจาะไวในแตละมาตรา และซ้ํา

ตั้งแตมาตรา ๘ ถึงมาตรา ๒๕ แตวาเมื่อเขาอานมาตราใดหรือ Xerox เฉพาะมาตรานัน้ บางท ี

ไปเจออีกแบบนะครับ Xerox พอ Xerox ปบเลยไมเหน็เลยวามันเปนอยางไร แลวเลยไปเขียนหอย

ไวเฉย ๆ วา คงเดิมตามรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ แลวก็จบไปเลย ถาเปนไปไดพอไหวไหมครับ ผมขอ

ถามความเห็นนะครับ เปนขอเสนอวามี ๒ แบบ จะเลือกแบบไหนดี เขยีนไวตนหมวดหรือวาเขียน

กํากับไวทุกมาตราตั้งแตมาตรา ๘ ถึงมาตรา ๒๕ ถาเขียนได ถาเขียนไมไดก็ตัดออกเฉพาะบาง

มาตราทีม่ันเฉพาะลงไป เหมือนกับเร่ือง ทั้งนี้ ตามทีก่ฎหมายบัญญัติ เขาเขียนบางไมเขียนบาง 

อยางนี้เลยไมรูวาบางมาตราเมื่อเราพิจารณาไปบางอยางอาจจะเขียนไมไดก็ได อาจจะเปนเรื่อง

ใหมก็ได หรือวิธีการคนแตละมาตราบงัเอญิวามนัสืบไมถึงวนัที่ ๑๐ ธนัวาคม ๒๔๗๕ ไปทุกกรณี 

มันนาจะไปทาํงานนาจะคนดวยวามันเริ่มพูดครั้งแรกเมือ่ไร โดยดูใจความสาํคัญ ไมไดดู Wording  

Wording มันอาจจะไมตรงกันทุกตัวอักษรก็ได ไมรูพอเปนไปไดไหมครับ ทีนีผ้มหารอือยูวา 

เอาแบบไหนนะครับ ผมกพ็ูดไปฝายเดียว ผมไมรูวามีขอสังเกตอยางอืน่อีกไหมครับ  

เชิญคุณปทมาครับ 

 นางสาวปทมา  สูบกําปง  :  ในสวนของการที่จะระบวุา สืบคนไปแลวบทบัญญตัิ

เกี่ยวกับสารสาํคัญของในมาตรานี ้ๆ จะสบืคนไปตรงไหน คิดวานาจะใสในมาตรานะคะ เพราะวา

มันอาจจะอางอิงมาไมไดมาดวยกนัทัง้หมด อยางเชน ไมไดมาจากรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๑๐ ทัง้หมด

อะไรอยางนี้ บางทีอาจจะฉบบัหลัง ๆ แลวคะ 

 ประธาน  :  คือการสืบคนมนัมีหนงัสือในหองสมุด แลวก็มีหนาแรกของ Web site 

สสร. ที่มีเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญทกุฉบับอะไรอยู ไมรูเราดูหนาแรกของ Web สสร. หรือเปลาครับ 

มันมีเปรียบเทยีบรัฐธรรมนญูทุกฉบับอยู เพราะวาตรงนัน้พอ Copy เปน File มากลัวจะคนคาํไดไม

ยากมากนักหรือคนไปที่หมวดนี้แลวก็ดูจากใน Notebook ไดเลย แตถาไปหองสมดุมันก็ตองอกี

แบบหนึง่ กท็าํไดทั้ง ๒ แบบนะครับคนอยางไรก็ได ขอใหไดคําตอบกพ็อแลว จะคนจากไหนก็ได ที

นี้ไมรูวามีใครในทีมที่ลองไปดูรัฐธรรมนูญไลกันไปถงึป ๒๔๗๕ บางหรือยังครับ เขาใจวาจะเปน

นพรัตนหรือเปลาครับ เชิญครับ 

 นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  มันมหีนงัสือรวมเลมอยูครับ มีรัฐธรรมนูญตั้งแตป 

๒๔๗๕ เลยแตยังไมไดดูละเอียดทุกฉบับ แตก็คือจะยอนกลับไปดูคราว ๆ วาป ๒๔๗๕ มาตัง้แต

โบราณจริงหรอืเปลาอะไรอยางนี้ แตตอนนี้ยังไมไดดูละเอียดครับ 
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 ประธาน  :  ผมวายังม ี๒ ทางเลือก ผมก็ไมแนใจวา เขามีการเขียนอะไรกันในอดีต 

อยางไรบาง เอาเปนวาไปดพูิจารณาขอสังเกตทัง้ ๒ อยางนี้แลวก็เสนอมาใหดูคร้ังตอไปแลวกันนะ

ครับ เพราะฉะนั้นในหมวดนีล้องดูวาในหมายเหต ุนอกจากกลาวถงึรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ แลวก็ดู

วาเทาความไปไดถึงรัฐธรรมนูญฉบับแรกเลยหรือเปลา ถาไปหยุดทีฉ่บับไหนกห็ยดุที่ฉบับนัน้ แต

ถามนัไปถึงฉบับแรกก็เทาความไปถงึฉบบั ๒๔๗๕ แลวก็ในหมวดนีดู้เหมือนวาหลาย ๆ แหง ถา

สามารถเขยีนเรื่องนิติโบราณราชประเพณีได ก็อยากใหเขียน แตถาบางอยางมาตรามันไม

เกี่ยวของ ก็ไมตองอางนิติโบราณราชประเพณี ไมทราบวาอยางนี้ไดไหมครับ เพราะบางอยางจะมี

คนบอกวาทาํไมหยุดอยูแครัฐธรรมนูญ ทําไมไมพูดถึงนิตโิบราณราชประเพณีดวยครบั พอไดไหม

ครับ เอาไปดูไดไหมประเด็นนี้ หรือจะใชคาํอื่นก็ไดอันนี้เปนคําที่ผมแคทดลองเสนอ  

 สรุปแลวมาตรา ๑๓ เหมือนกับเราจะแกไขในเชิงไปเขียนไวในหมายเหตุหรือ

ตอนตนหมวดถาทาํได ตอไปมาตรา ๑๔ ครับ เชิญครับ 

 นางสาวกุลวณี  นิตกิุล  :  มาตรา ๑๔ องคมนตรีตองไมเปนสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา กรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา กรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหงชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู ตุลาการศาลปกครอง กรรมการปองกนัและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ กรรมการตรวจเงนิแผนดนิ ขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือน

ประจํา พนกังานรัฐวิสาหกิจ เจาหนาที่อ่ืนของรัฐหรือสมาชิก หรือเจาหนาที่ของพรรคการเมือง 

และตองไมแสดงการฝกใฝในพรรคการเมอืงใด ๆ เจตนารมณ พระองคทรงแตงตั้งองคมนตรีจาก

บุคคลผูทรงคุณวุฒิ และไมมีสวนเกี่ยวของกับทางการเมืองตามพระราชอัธยาศัย ทัง้นี ้เนื่องจาก

ภายใตรัฐธรรมนูญไดมีองคกรตรวจสอบการใชอํานาจรฐัที่เปนอิสระเกิดขึ้นมากมายหลายองคกร 

จึงมีความจาํเปนตองกาํหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามในการดาํรงตําแหนงองคมนตรี 

เพื่อใหสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ โดยไมมีชองวางใด ๆ อันอาจนาํไปสูการตีความที่

กระทบกระเทอืนตอสถาบนัพระมหากษัตริย ซึ่งไมเกี่ยวของกับการเมอืง ขออนุญาตตัดไปจนถึง 

ตั้งแต ดังนัน้ ตัดจนถึงหมดยอหนาคะ  

 ประธาน  :  ตัดไปถึงความหมายของคาํวา เจาหนาที่ของรัฐอ่ืน เลยใชไหมครับ 

ตัดหมดเลยใชไหมครับ 

 นางสาวกุลวณี  นิตกิุล  :  จบยอหนาหนึง่คะ 

 ประธาน  :  โอ.เค. ยอหนาที่ ๒ เชิญ 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                       สุรียรัตน ๑๐/๕ 

วันจนัทรที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ 

 

 นางสาวกุลวณี  นิตกิุล  :  เจตนารมณเพือ่กําหนดลักษณะตองหามขององคมนตรี 

เพื่อใหองคมนตรีวางตนเปนกลางในทางการเมืองอยางเครงครัด มาตรานี้ตามตวัอักษรหามเฉพาะ

องคมนตรี แตเมื่อพิจารณาตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแลว ก็หมายถงึหามประธานองคมนตรี

ดวย เจาหนาที่ของรัฐอ่ืนหมายความรวมถึงตุลาการคดีอาญาของผูดาํรงตําแหนงทางการเมือง

ดวย หมายเหตุคงเดิมตามรฐัธรรมนูญ  

 ประธาน  :  คําวา เจาหนาทีข่องรัฐอ่ืน ดูเหมือนวากรรมาธิการยกรางรฐัธรรมนูญ

เขาพูดกนัแลวก็อาจารยอัครวิทยมีการพูดในกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญ แตเขาพดูกันอยางนั้น

เขายังไมมบีันทึกมาวาจะใหใสหรือไมใสอยางไร หรือไมก็มีคนฝากเอาไววาใหบันทึกไวใน

เจตนารมณใชไหมครับ รูสึกผมจะนัง่อยูดวย เชิญครับ 

 นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  อันนี้เปนเจตนารมณของป ๒๕๔๐ ดวยครับ 

 ประธาน  :  หมายความวาเขาเขียนเอาไวในเลมสีแดงใชไหมครับ ขออนุญาต เมื่อ

สักครูนี้ที่เขาเสนอนี่เขาเสนอใหตัดออกเฉพาะขอความใน ๕ บรรทัดสดุทายของยอหนาแรกเทานัน้ 

นอกนัน้ไมไดใหตัดออก แตยอหนาที ่๒ บอกวาเจตนารมณเพื่อกําหนดลักษณะตองหามของ

องคมนตรีซึ่งรวมถงึประธานองคมนตรีดวย แลวก็คาํวา เจาหนาที่ของรัฐ ก็รวมถึงตลุาการ

คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงการเมืองดวย ใชอันนี้คนเดียวหรือมีคนอื่นอีกเราก็ไมรูนะครับ รวม

ศาลปกครอง รวมอะไรหรือเปลา ไมรูรวมใคร 

 นางสาวปทมา  สูบกําปง  :  ปกครองระบุเอาไวแลวคะ แตวาตีความเฉพาะคาํวา  

เจาหนาที่ของรัฐ ตอนทายของวรรค  

 ประธาน  :  เจตนารมณใหญเราตองอานขอความในมาตรา ๑๔ มนัมอีะไรขาด 

มีอะไรเกินอยูหรือเปลาครับ แลวก็ขอความอีก ขอความนี้เราเอามาจากป ๒๕๔๐ สําหรับ ๓ ยอ

หนาสุดทาย ทนีี้ยอหนาแรกเอามาจากไหนนะครับ 

 นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  หนงัสืออาจารยวิษณุครับ 

 รองศาสตราจารยอําไพ  อินทรประเสริฐ  :  ขอเสนอเลยนะคะ คืออยางนี ้

มาตรา ๑๔ ถาเจตนารมณเราเอาใหส้ัน กม็าอยูที่หนา ๗ เลย มาตรานี้กําหนดลักษณะตองหาม

ของประธานองคมนตรีและองคมนตรี เพือ่ใหวางตนเปนกลางในทางการเมืองอยางเครงครัด 

พอแลวคะ 
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 ประธาน  :  ทีนี้เรารูมาอยางไมเปนทางการ คือองคมนตรีรวมถึงประธาน

องคมนตรีดวย ตองเขียนไหมครับ รัฐมนตรี หมายถงึ นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีดวย 

องคมนตรีมนัก็ตองหมายถงึประธานองคมนตรีดวย ทนีีถ้าเราไมเขียนชาวบานไมรูนะครับ  

แตเรารู ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

          

                - ๑๑/๑ 
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วันจนัทรที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๐         

 

คือผูทรงคุณวฒุิคนที่เรียนมาระดับหนึ่งรู แตวาชาวบานอาจจะไมรู แตชาวบานก็มีอีกหลาย ๆ  

เร่ืองที่ชาวบานไมรูเชนกันนะครับ ไมใชวาเขารูหมด ทีนีเ้อาอยางไรดีครับ ตองบอกไหมครับวา

รวมถึงประธานองคมนตรีดวย ประธานองคมนตรีก็เปนองคมนตรีคนหนึง่ ไมตองใสไดไหมครับ 

เอายอหนาเดียวเลย เปนกลางอยางเครงครัด โอ.เค. นะครับ ผานนะครับ อันอื่นตัดออกหมด 

เจาหนาที่ของรัฐอ่ืน ลักษณะตองหาม ทนีีค้ําวา เจาหนาที่ของรัฐ อะไรตาง ๆ มันอยูในคําวา 

เพื่อใหองคมนตรีวางตนเปนกลางในทางการเมืองอยางเครงครัด ในทางการเมือง ไมรูวาคลุมไหม

ครับ ผมสงสัยนิดเดียวครับ คําวา ในทางการเมือง เมื่อกี้เราเติมวา ในทางการเมืองการปกครอง  

ไมรูวาถาใสคาํวา ในทางการเมืองการปกครอง มันพอจะไปไดไหมครับ วนันัน้ทีม่าจดใน

กรรมาธิการยกรางเมื่อไมกี่วนัที่ผานมาเขาอยากใหบันทกึวา รวมถึงตลุาการแผนกคดีอาญา  

ตุลาการคดีอาญา เรียกวาอยางนีห้รือ 

 นางสาวปทมา  สูบกําปง  :  อันนี้นาจะเปนคําเดิมของตอนยกรางรัฐธรรมนูญ  

ป ๒๕๔๐ กอนจะมาเปน ผูพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดอีาญาของผูดาํรงตําแหนงทางการเมือง 

เปนชื่อเดิมกอนที่จะปรับ 

 ประธาน  :  ผูพิพากษา เรียกวาอะไรก็ไมรู ผูพพิากษาศาลฎีกา มันเปนเรื่องของ 

ผูพิพากษาศาลฎีกาซึ่งเปนองคคณะในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

คือมันเปนตาํแหนงเฉพาะของมัน ตองใสตําแหนงลงไป 

 รองศาสตราจารยอําไพ  อินทรประเสริฐ  :  ขอเสนอใหมคะ หนา ๗ เมือ่สักครูที่

เสนอนะคะ ยอหนาที ่๒ ของหนา ๗ มาตรานี้กาํหนดลกัษณะตองหามขององคมนตรีนะคะ เพื่อให

องคมนตรีวางตนปลอดจากงานประจํา ขอโทษนะ เพราะวามเีร่ืองขาราชการใชไหมคะ ปลอดจาก

งานประจําและวางตนเปนกลางทางการเมอืงอยางเครงครัด มันมีเหตุผลอยู ๒ ประการ เพราะวามี

ขาราชการอยูดวย พนกังานรัฐวิสาหกิจอยูดวย คือปลอดจากงานประจาํ ไมตองการใหคนที่กนิ

เงินเดือนประจํามาทําหนาที่ตรงนี ้เพราะฉะนั้นปลอดจากงานประจํา เพราะฉะนั้นอาจจะพวก

ฝกใฝนี่ จะตองวางตนเปนกลางในทางการเมืองอยางเครงครัด คือ ๒ มาตรฐานดวยกันคะ 

 ประธาน  :  ครับ วิธีแรกทีท่านอาจารยอําไพเสนอก็คือวา ใหพูดวา ปลอดจากงาน

ประจํานะครับ ทนีี้ผมขออนญุาตหารือครับวา ถาเราพูดโดยใชคําอีกคาํหนึ่งลองดูเปรียบเทียบ 

นะครับ เพื่อใหองคมนตรีวางตนเปนกลางในทางการเมอืงการปกครองอยางเครงครดั แลวก็พูดอีก

คําหนึง่วา และจะตองไมเปนเจาหนาที่ของรัฐ เพราะมีสวนเกี่ยวของในเรื่องการบริหารราชการ

แผนดิน มันจะไดหรือเปลาครับ เพราะดูเหมือนวาถาเปนเจาหนาที่ของรัฐไมวาขาราชการเมือง  



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                วีรพร ๑๑/๒ 

วันจนัทรที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ 

 

หรือวาขาราชการประจํา ไมไดเลย แลวก็เปนตุลาการเปนอะไรก็ไมไดเลย คําวา เจาหนาที่ของรัฐ 

มันคลุมไปไดหรือเปลาครับ หรือใชคําวา การเมืองการปกครอง อยางเดียว ดูเหมือนวาเราไมอยาก

ใหเนนวา พระมหากษัตริยไมเกี่ยวกับการเมืองอยางเดียว เมื่อกี้นี้เราพดูถึงการเมืองการปกครอง  

ทีนี้เร่ืองปลอดจากงานประจาํควรจะเขียนอยางไร เพราะวาเราติดที่คาํวา เจาหนาทีข่องรัฐ 

เจาหนาที่ของรัฐในนี้ควรจะเปนเจาหนาที่ของรัฐในทกุกรณีนะครับ คือเจาหนาที่ของรัฐมันม ีพรบ. 

ที่เดี๋ยวนี้มทีั้งขาราชการการเมืองก็ถือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐได เจาหนาที่ของรัฐ 

ในความหมายยุคใหมมีความหมายอยางกวางและไมรูวาจะรวมถึงตุลาการดวยหรือเปลา แตวา 

ในบทบัญญัตนิี่เขาเขียนไวชดันะครับ หรือใชคําวา ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ ถาเห็นวามนัจะ

ขาดนี่นะครับ เพราะวาดูเหมือนวาในกรรมาธิการยกรางเขาพูดวาเขาเปนขาราชการอยูเปน

เจาหนาที่อยูกค็ลุมถึงแลวก็เปนองคมนตรีไมได ถายงัดํารงตําแหนงนั้นอยู นอกจากจะพนตาํแหนง

นั้นไปแลว ถงึจะไดรับโปรดเกลาตามพระราชอัธยาศัยใหดํารงตําแหนงใหเปนองคมนตรีนะครับ 

มันเปนพระบรมราชโองการครับ ปลอดจากงานประจาํ โอ.เค. ครับ ก็ใสลงไปกอนไดไหมครับ ทนีี้

เพื่อใหองคมนตรีวางตนเปนกลางในทางการเมืองการปกครองอยางเครงครัด ทีนี้จะเติม 

คําวา ปลอดจากงานประจํา ไวขางหนาหรือขางหลงัคําวา เพื่อ ดีครับ ขางหนานะครบั ใสวาเปน  

๒ อยาง เพื่อตองหามนะครับ มาตรานี้กาํหนดลักษณะตองหามขององคมนตรี ซึง่ตองปลอดจาก

งานประจําไดไหมครับ ลองเขียนอยางนี้ไวกอน ซึง่ตองปลอดจากงานประจํานะครับ และ

องคมนตรีตอง ไมรูเอาคําวา เพื่อ ออกไดไหมครับ และองคมนตรีตองวางตนเปนกลางในทาง

การเมืองการปกครองอยางเครงครัด ไดไหมครับ โอ.เค. นะครับ ผมเขาใจวามันถึงเวลาที่เราตอง

หยุด องคประชุมไมครบเดี๋ยวมีคนทวงเรื่ององคประชุม บังเอิญมีเลขาที่ประชุมทวงแลวครับ  

และหมดเวลาแลว  

 มีเร่ืองหารือครับ คือทานประธาน คุณศรีวิการโทรเขามา บอกวาอยากใหนัด

ประชุมอีกหนหนึง่ปญหาคือจะประชุมไดหรือไม คืออยางผมแลวก็ทานโสมสุดาไมอยู พอดีไป 

จัดงานที่จงัหวดัลําปาง ทนีี้จะทําอยางไร เพราะวามีประชุมวันพุธอยูแลวใชไหมครับ มีวนัพธุเชา 

อยูแลว ซึง่อันนั้นผมตองขาดอยูแลว อยางไรผมรบกวนวาชวยบอก ผอ. พรพิศ ดวยครับวา ผมขาด

ประชุม แตทานประธานเดโชทานทราบแลว เพราะผมไปลําปางผมเดนิทางวันพรุงนีแ้ลวก็กลับ 

วันพุธ วันพุธผมอยูที่จงัหวัดลําปางไปเตรียมงานครับ ทนีี้ปญหาคือจะขอหารือครับวา ในสัปดาหนี้

เราจะสามารถประชุมอีกครั้งหนึง่ไดไหมครับ จะมวีันที่ประชุมไดไหม แตวาเจาหนาทีไ่มมี ผมถาม 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                 วีรพร ๑๑/๓ 

วันจนัทรที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ 

 

ปรัชญาภรณกอน เจาหนาทีใ่นฝายจะอํานวยการประชุมไดหรือไมถาหากวาจะตองประชุมอีกครั้ง

หนึง่ในสัปดาหนี้เดี๋ยวขอทางปรัชญาภรณกอน เชิญครับ 

 นางสาวปรัชญาภรณ  อมรเวช  :  เจาหนาที่จะเดินทางไป เหลือ ๒ คนคะ เขาก็

ติดประชุมของอาจารยคมสนัคะ 

 ประธาน  :  ของอาจารยคมสันก็คือตรวจรายงานการประชุม สสร. หนกัครับ แลว

ยังมีเร่ืองที่เราตองไปถามเรือ่งที่คางอยู เร่ืองที่ตองไปถามคุณหญิงกุลทรัพย ซึ่งผมแนะนาํวาคง

ถามทานวนัพธุถาทานมาถาไมมาก็ตองหาทางปรึกษา ซึ่งครั้งตอไปผมไมแนใจวาเขานัดประชุม

คร้ังไหน เพราะวาเหมือนกับคร้ังตอไปไมมี วนัศุกรหนากไ็มมีนะครับ วนัศุกรที ่๘ ไมมี แลวประชุม

วันพุธแทน แลววนัที ่๑๕ ไมมี ประชุมคร้ังตอไปวันที ่๑๘  ๑๘ คือชุดนี้ แตคุณหญิงกุลทรัพย 

ไมทราบวามาหรือไม ถาไมมาทานก็มาวนัที ่๒๒ เวนแตวาจะไปหาทานที่บาน ก็ไมรูไปไดหรือไม 

ถาทาํอยางนั้น ไมอยางนัน้กต็องรอวันที่ ๑๘ หรือวนัที่ ๒๒ แตไมรูเราแขวนเอาไวจะเสียหายไหม

ครับ แลวเรากเ็ดินหนาไปกอน และปรึกษาทานเมื่อมโีอกาส แตไปพิมพเตรียมเอาไวใหทานด ู

ทั้ง ๒ แบบ เร่ืองสําคัญอยางนี้ตองขอหารอืทานเลขาดวยครับ 

 นางโสมสุดา  ลียะวณิช  :  กาํลังคุยกับคุณปรัชญาภรณวาแลวถาอยางนั้นเราไม

ประชุมวนัที ่๑๑ บายหรือคะ เฉพาะชุดเราอนุนะคะ ถาชดุใหญยังไมประชุมเราก็ขอวันที่ ๑๑ บาย 

ทีนี้ปรัชญาภรณบอกวาเขาจะตองเตรียมไปจังหวัดมหาสารคาม ซึง่ก็เดินทางวันที่ ๑๒ ถาวนัที ่๑๑ 

บาย มันดีตรงที่วาเราไมตองรับรองรายงานการประชมุอะไรเลย สัปดาหนี้ดทูาทางแลวเปนไปไมได

แลวคะ เหลือพรุงนีว้นัเดยีวอาจารยสมเกยีรติคะ พรุงนี้เชา บาย แนนเอี๊ยดเลย พรุงนี้บายไดไหม

คะ ไมได ทานอนุก็ไมได ดูหนาแตละทานเอาวันที ่๑๑ บาย 

 ประธาน  :  คือเดิมเราพูดกนัถึงวนัที ่๗ ตอน ๑๖.๐๐ นาฬิกา แตดูเหมือนจะ

เปนไปไมไดแลวใชไหมครับ เปนไปไมได เพราะเราเคยหารือคางไวแลวดูวาจะครบองคประชุมจะ

อะไรหรือไม ปรากฏวาเจาหนาที่ไมสะดวกแลว เพราะวาตองไปปฏิบัติงานตางจังหวดัแลว 

เพราะฉะนัน้วนัที ่๗ ไมมีประชุมนะครับ ทีเ่คยดูวาจะมี ทีนีถ้าไมประชุมวันที่ ๑๑ จะประชุมวนัไหน

ครับ ขอขอมูลหนอยครับ วนัที่ ๑๑  ๑๒  ๑๓  ๑๔  ๑๕ มทีางประชุมไดไหมครับ เพราะฉะนัน้วนัที ่

๑๑ เราขอประชุมไดไหมครับ คือผมก็ไมทราบจะทําอยางไร เพราะวาวนัที ่๑๑ บาย ทานศรีวิการ

ไมคอยวางเพราะมีราชการมีอะไรอยูเสมอ แตวาคนอืน่ยังสะดวกอยู เรายืนวันที่ ๑๑ เวลา ๑๓.๓๐ 

นาฬิกา ไดไหมครับ สวนรับรองบันทึกการประชุมถาไมสะดวกเอาไวเราตองติดหนี้ไวแลวก็มา

รับรองหลายหน คอมมนั Hang โอ.เค. ไมเปนไรครับ วันนี้เราไมไดรับรอง เรามารับรอง 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                              วีรพร ๑๑/๔ 

วันจนัทรที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ 

 

วันที่ ๑๑ ได ถาคางนี่ไมควรคางมากเกนิไปแลวก็เอามารับรองในหนตอ ๆ ไป ซึง่เจาหนาที่เขา

ทํางานไดอยูแลว เพราะฉะนัน้ขออนุญาตวาสัปดาหนีห้ารือแลวดูเหมือนวาคงประชุมไมไดอยาง

มากเปน Working group มากกวาวา จะสามารถอยูดูกันไดสําหรับเปนกลุมยอย ๆ แตไมใช 

การประชุมอนกุรรมาธิการนะครับ แลวขออนุญาตนัดประชุมคร้ังตอไปนะครับ วนัที่ ๑๑ มิถนุายน 

เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกานะครบั ขอบพระคณุครับ 

  

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๕ นาฬิกา 

 

กลุมงานชวเลข ๑ 

สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 

 

 

 

   

 

 

   

 

   


	เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๕๐ นาฬิกา 

